



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)

แก้ไข ครั้งที่ 4/2566

เทศบาลตำบลริมปิง

อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน



ประกาศเทศบาลตำบลริมปิง
เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖


ด้วย เทศบาลตำบลริมปิง ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เพื่อให้มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกันระหว่างแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลริมปิงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนารายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลำพูน และให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๔ และ ๒๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เพื่อนำไปปฏิบัติโดยใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)


(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)
นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

คำนำ

ตามที่ เทศบาลตำบลริมปิงได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งการวางแผนแนวทางเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และได้มีการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 , แก้ไข ครั้งที่ 2/2565 และแก้ไข ครั้งที่ 3/2566 ไปแล้ว นั้น

เนื่องจากเทศบาลตำบลริมปิง มีความจำเป็นในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 ให้ถูกต้องตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ให้องค์รปกครองส่วนท้องถิ่นนำหมุดหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 มาจัดทำรายละเอียดที่มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ โดยเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 4 และ ข้อ 21 มาดำเนินการโดยอนุโลมและให้ใช้เป็นการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 120 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่อาจดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นดำเนินการตามความเห็นสมควรและให้นำแนวทางการดำเนินงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติด้วย รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ปัจจุบันได้มีประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งการวางแผนแนวทางเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลริมปิงจึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 ในครั้งนี้

เทศบาลตำบลริมปิง

สารบัญ

	หน้า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566	
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนากองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น	
• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570)	1
• เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)	5
• ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	7
ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ	
• ยุทธศาสตร์การพัฒนากองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ระดับมหภาคเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ	10
• บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น	
- แบบ ผ.01 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา	18
- แบบ ผ.01/1 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านฯ	21
- แบบ ผ.02 รายละเอียดโครงการพัฒนาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น	22
- แบบ ผ.02/1 รายละเอียดโครงการพัฒนาที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านฯ	84
- แบบ ผ.02/2 รายละเอียดโครงการพัฒนาสำหรับโครงการที่เกินศักยภาพฯ	141
- แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์	157

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566
เทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ส่วนที่ 2

ยุทธศาสตร์การพัฒนากองครุภัณฑ์ท้องถิ่น

จากเดิม

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)

รายละเอียดแก้ไขใหม่ ดังนี้

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 – 2570)

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (Strategy linkage) ความเชื่อมโยงในเชิงยุทธศาสตร์ที่เชื่อมต่อกันเพื่อให้เกิดภาพรวม (Overview) การเชื่อมโยงจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งในเชิงยุทธศาสตร์ โดยสามารถนำเข้าสู่รอยต่อที่เข้าหากันได้อย่างกลมกลืนแม้ว่าจะเรียกชื่อที่แตกต่างกันก็ตาม แต่ก็สามารถเดินทางไปด้วยกันได้ในเชิงยุทธศาสตร์เป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ระดับมหภาคกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (3) การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) (4) แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค (5) ยุทธศาสตร์การพัฒนากองครุภัณฑ์ท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ (6) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไร เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาคและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย (1) วิสัยทัศน์ (2) ยุทธศาสตร์ (3) เป้าประสงค์ (4) ตัวชี้วัด (5) ค่าเป้าหมาย (6) กลยุทธ์ และ (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ซึ่งเทศบาลตำบลริมปิง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ที่มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ดังกล่าว และเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ด้วย โดยนำหมุดหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 มาจัดทำรายละเอียดที่มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนากองครุภัณฑ์ท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมารายละเอียดดังนี้

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) มีสถานะเป็นแผนระดับที่ 2 ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญในการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ และใช้เป็นกรอบสำหรับการจัดทำแผนระดับที่ 3 เพื่อให้การดำเนินงานของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องสามารถสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติตามกรอบระยะเวลาที่คาดหวังไว้ได้โดยพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

พ.ศ. 2561 บัญญัติให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ส่งผลให้กรอบระยะเวลา 5 ปี ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 เริ่มต้น ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 ซึ่งเป็นระยะ 5 ปีที่สองของยุทธศาสตร์ชาติ

ทั้งนี้ การจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 อยู่บนความตั้งใจที่จะให้แผนมีจุดเน้นและเป้าหมายของการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม สามารถบ่งบอกทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนที่ประเทศควรมุ่งไปในระยะ 5 ปี ถัดไป โดยเป็นผลที่เกิดจากกระบวนการสังเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้าน ทั้งสถานะของทุนในมิติต่างๆ บทเรียนของการพัฒนาที่ผ่านมาตลอด จนการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยและเงื่อนไขที่จะมีอิทธิพลต่อองค์ประกอบต่างๆ ของประเทศ รวมถึงการสนับสนุนให้ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อย่างกว้างขวางตั้งแต่ในขั้นตอนการกำหนดกรอบทิศทางของแผนไปจนถึงการยกร่างแผน

นอกจากนี้ การจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ยังอยู่ในช่วงเวลาที่ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยต้องเผชิญ กับข้อจำกัดหลากหลายประการที่เป็นผลสืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งไม่เพียงแต่ ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของประชากร แต่ยังส่งผลให้เกิดเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต ของประชาชนทุกกลุ่ม นอกจากนี้ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ยังเป็นช่วงเวลาที่แนวโน้มของการ พัฒนาของเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น การเป็นสังคม สูงวัยของประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลก ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงด้านภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ดังนั้น การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศท่ามกลางกระแสแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงต้องให้ ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งจากภายในให้สามารถเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคงท่ามกลางความผัน แปรที่เกิดขึ้นรอบด้าน และคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ในการกำหนดทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ให้ประเทศสามารถก้าวข้ามความท้าทายต่างๆ เพื่อให้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติ ได้อาศัยหลักการและแนวคิด 4 ประการ ดังนี้

1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสืบสาน รักษา ต่อยอดการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศอย่างมีเหตุผล ความพอประมาณ ภูมิคุ้มกัน บน ฐานของความรู้ คุณธรรม และความเพียร โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับสถานการณ์และเงื่อนไข ระดับประเทศและระดับโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ และศักยภาพของทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ให้มีความสำคัญกับการเสริมสร้างความสมดุล ใน มิติต่าง ๆ ทั้งความสมดุลระหว่างการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศกับความสามารถ ใน การพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคง ความสมดุลของการกระจายโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ำระหว่างกลุ่มคนและพื้นที่ และความสมดุลทางธรรมชาติเพื่อให้คนอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน รวมถึงการ บริหารจัดการองค์ประกอบต่าง ๆ ของประเทศให้พร้อมรับมือกับความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายนอก และภายในประเทศ นอกจากนี้ในการวางแผนและการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติต้องอาศัย องค์ความรู้ทาง วิชาการที่รอบด้านและพิจารณาด้วยความรอบคอบ ควบคู่กับการยึดถือผลประโยชน์ ของประชาชนส่วนรวม เป็นที่ตั้ง และมุ่งมั่นผลักดันให้การพัฒนাবรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

2. การสร้างความสามารถในการ “ล้มแล้ว ลุกไว” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาใน 3 ระดับ ประกอบด้วย
1) การพร้อมรับ หรือ ระดับ “อยู่รอด” ในการแก้ไขข้อจำกัดหรือจุดอ่อนที่มีอยู่ ซึ่งเป็นผลให้ประชาชน ประสบความยากลำบากในการดำรงชีวิต หรือทำให้ประเทศมีความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลง จากภายนอกและภายใน รวมถึงการสร้างความพร้อมในทุกระดับในการรับมือกับสถานะวิกฤติที่อาจเกิดขึ้น

ให้สามารถฟื้นคืนสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว 2) การปรับตัว หรือ ระดับ “พอเพียง” ในการปรับเปลี่ยนปัจจัยที่จำเป็นเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ในระดับครอบครัว ชุมชน พื้นที่ และประเทศรวมถึงปรับทิศทาง รูปแบบ และแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลง ของโลกยุคใหม่ และ 3) การเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน หรือ ระดับ “ยั่งยืน” ในการผลักดัน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในมิติต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความสามารถของบุคคลและสังคม ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อสนับสนุนให้ประเทศสามารถเติบโตได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

3. เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยกำหนดทิศทางการพัฒนาที่อยู่บนพื้นฐานของแนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” มุ่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งในมิติของการมีปัจจัยที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานที่เพียงพอ การมีสภาพแวดล้อมที่ดี การมีปัจจัยสนับสนุนให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ การมีโอกาที่จะใช้ศักยภาพของตน ในการสร้างความ เป็นอยู่ที่ดี และการมุ่งส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีไปยังคนรุ่นต่อไป

4. การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว โดยให้ความสำคัญกับ การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสมัยใหม่ และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้าง มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ควบคู่กับการรักษาความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต การให้บริการ และการบริโภคเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เพื่อถ่ายทอดเป้าหมายหลักไปสู่ภาพของการขับเคลื่อนที่ชัดเจนในลักษณะของวาระการพัฒนาที่เอื้อ ให้เกิดการดำเนินงานร่วมกันของหลายหน่วยงานและหลายภาคส่วนในการผลักดันการพัฒนาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ให้เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงได้กำหนดหมุดหมายการพัฒนา จำนวน 13 หมุดหมาย ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะ “เป็น” หรือมุ่งหวังจะ “มี” เพื่อสะท้อน ประเด็นการพัฒนาที่มีลำดับความสำคัญสูงต่อการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่า อย่างยั่งยืน” โดยหมุดหมายทั้ง 13 ประการ แบ่งออกได้เป็น 4 มิติ ดังนี้

1. มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย ประกอบไปด้วย

- หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
- หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน
- หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก
- หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง
- หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน

2. มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม ประกอบไปด้วย

- หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้
- หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
- หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม

3. มิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบไปด้วย

หมวดหมู่ที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ

หมวดหมู่ที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

4. มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ ประกอบไปด้วย

หมวดหมู่ที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

หมวดหมู่ที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน

ความเชื่อมโยงระหว่างหมวดหมู่การพัฒนาที่เป้าหมายหลักแสดงไว้ในแผนภาพที่ 3.1 โดยหมวดหมู่การพัฒนาที่กำหนดขึ้นเป็นประเด็นที่มีลักษณะเชิงบูรณาการที่ครอบคลุมการพัฒนาตั้งแต่ในระดับต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ และสามารถนำไปสู่ผลพัฒนาทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน ทำให้หมวดหมู่แต่ละประการสามารถสนับสนุนเป้าหมายหลักได้มากกว่าหนึ่งข้อ นอกจากนี้การพัฒนาภายใต้แต่ละหมวดหมู่ไม่ได้แยกขาดจากกัน แต่มีการสนับสนุนหรือเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน

แผนภาพที่ ๓.๑ ความเชื่อมโยงระหว่างหมวดหมู่การพัฒนาที่เป้าหมายหลัก



เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

SDGs ย่อมาจากคำว่า “Sustainable Development Goal” หรือ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” คือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (United Nations: UN) เพื่อให้โลกดีขึ้นภายในปี 2030 ด้วยการพัฒนาที่คำนึงถึงความเป็นอยู่ของทุกคน ทุก ๆ ด้านอย่างสมดุลบนพื้นฐานของทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่ม ด้วยความเอื้ออาทร เคารพซึ่งกันและกัน เพื่อความสามารถในการพึ่งตนเอง และคุณภาพชีวิตที่อย่างเท่าเทียม ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น สถานศึกษา หน่วยงานราชการ หรือบริษัทเอกชนต่างก็นำแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน มาปรับใช้และวางแผนการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่อยู่ในระดับสากลและนานาชาติ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) มีทั้งหมด 17 เป้าหมาย (Goals) ภายใต้อันหนึ่งเป้าหมายจะประกอบไปด้วยเป้าหมายย่อย ๆ ที่เรียกว่า เป้าประสงค์ (Targets) ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 169 เป้าประสงค์ และพัฒนา ตัวชี้วัด (Indicators) จำนวน 232 ตัวชี้วัด (ทั้งหมด 244 ตัวชี้วัดแต่มีตัวที่ซ้ำ 12 ตัว) เพื่อติดตามความก้าวหน้าของเป้าประสงค์ดังกล่าว

SDGs ประกอบด้วยเป้าหมาย 17 ข้อ ดังนี้

เป้าหมายที่ 1 : ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ 2 : ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

เป้าหมายที่ 3 : สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย

เป้าหมายที่ 4 : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เป้าหมายที่ 5 : บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมอำนาจให้แก่สตรีและเด็กหญิง

เป้าหมายที่ 6 : สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน

เป้าหมายที่ 7 : สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา

เป้าหมายที่ 8 : ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ 9 : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

เป้าหมายที่ 10 : ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ

เป้าหมายที่ 11 : ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิคุ้มกัน และยั่งยืน

เป้าหมายที่ 12 : สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

เป้าหมายที่ 13 : ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น

เป้าหมายที่ 14 : อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าหมายที่ 15 : ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและพื้นสภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสียมลพิษหลายทางชีวภาพ

เป้าหมายที่ 16 : ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ

เป้าหมายที่ 17 : เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

ยุทธศาสตร์ ทต.ริมปิง (พ.ศ.2566-2570)	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดลำพูน (พ.ศ.2566-2570)	ประเด็นการพัฒนา จังหวัดลำพูน (พ.ศ.2566-2570)	เป้าหมายการ พัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)	แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมฯ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570)	ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
1. การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	2. เมืองแห่งนวัตกรรม การเกษตร อุตสาหกรรม และเศรษฐกิจสร้างสรรค์	2. เมืองแห่ง อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจ สร้างสรรค์	9. สร้างโครงสร้าง พื้นฐานที่มีความ ทนทาน ส่งเสริม การพัฒนา อุตสาหกรรมที่ ครอบคลุมและ ยั่งยืน และส่งเสริม นวัตกรรม	5. ไทยเป็นประตูการค้า การลงทุนและ ยุทธศาสตร์ทาง โลจิสติกส์ที่สำคัญ ของภูมิภาค	2. ด้านการสร้าง ความสามารถ ในการแข่งขัน
2. การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจและการ ท่องเที่ยวเชิง เกษตรและ วัฒนธรรม	1. เมืองแห่งวัฒนธรรม ความหลากหลายและการ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน วิถีใหม่ 2. เมืองแห่งนวัตกรรม การเกษตร อุตสาหกรรม และเศรษฐกิจสร้างสรรค์	1. เมืองแห่ง วัฒนธรรมและการ ท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรม 2. เมืองแห่ง อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจ สร้างสรรค์	2. ยุติความหิวโหย บรรลุมั่นคง ทางอาหารและ ยกระดับโภชนาการ และส่งเสริม เกษตรกรรมที่ยั่งยืน 8. ส่งเสริมการ เติบโตทางเศรษฐกิจ ที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และ ยั่งยืน การจ้างงาน เต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่ เหมาะสมสำหรับ ทุกคน	1. ไทยเป็นประเทศ ชั้นนำด้านสินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูป มูลค่าสูง 2. ไทยเป็นจุดหมายของ การท่องเที่ยวที่เน้น คุณภาพและความยั่งยืน 7. ไทยมีวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อมที่ เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้	2. ด้านการสร้าง ความสามารถ ในการแข่งขัน
3. การพัฒนาด้าน สังคมและ วัฒนธรรม	1. เมืองแห่งวัฒนธรรม ความหลากหลายและการ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน วิถีใหม่	1. เมืองแห่ง วัฒนธรรม อัตลักษณ์วิถี และท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์	11. ทำให้เมืองและ การตั้งถิ่นฐานของ มนุษย์มีความ ครอบคลุม ปลอดภัย และมี ความต้านทานที่ ยั่งยืน	2. ไทยเป็นจุดหมายของ การท่องเที่ยวที่เน้น คุณภาพและความยั่งยืน	4. ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม

ยุทธศาสตร์ ทต.ริมปิง (พ.ศ.2566-2570)	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดลำพูน (พ.ศ.2566-2570)	ประเด็นการพัฒนา จังหวัดลำพูน (พ.ศ.2566-2570)	เป้าหมายการ พัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)	แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมฯ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570)	ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
4. การพัฒนาด้าน สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	3. เมืองแห่ง คุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี	4. เมืองแห่งความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	3. สร้างหลักประกัน ว่าคนมีชีวิตที่มี สุขภาพดีและ ส่งเสริมความ เป็นอยู่ที่ดีสำหรับ ทุกคนในทุกวัย 13. ปฏิบัติการ อย่างเร่งด่วนเพื่อ ต่อสู้การ เปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศและ ผลกระทบที่เกิดขึ้น	4. ไทยเป็นศูนย์กลาง ทางการแพทย์และ สุขภาพมูลค่าสูง 11. ไทยสามารถลด ความเสี่ยงและ ผลกระทบจากภัย ธรรมชาติและการ เปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ	2. ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน 5. ด้านการสร้าง การเติบโตบน คุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม
5. การพัฒนาด้าน การศึกษาและการ กีฬา	4. เมืองแห่ง ภูมิปัญญาและ การเรียนรู้ตลอดชีวิต	4. เมืองแห่งความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	4. สร้างหลักประกัน ว่าทุกคนมีการศึกษา ที่มีคุณภาพอย่าง ครอบคลุมและ เท่าเทียม และ สนับสนุนโอกาสใน การเรียนรู้ตลอดชีวิต	12. ไทยมีกำลังคน สมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต	3. ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากร มนุษย์ 4. ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม
6. การพัฒนาด้าน การเมือง การบริหาร	3. เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อม ที่ดี	4. เมืองแห่งความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	10. ลดความไม่ เสมอภาคภายใน และระหว่าง ประเทศ	13. ไทยมีภาครัฐที่ ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ของ ประชาชน	1. ด้านความมั่นคง 6. ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ
7. การป้องกันการ ทุจริต	3. เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อม ที่ดี	4. เมืองแห่งความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	16. ส่งเสริมสังคม ที่สงบสุขและ ครอบคลุมเพื่อการ พัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึง ความยุติธรรม และ สร้างสถาบันที่มี ประสิทธิภาพ รับผิดชอบและ ครอบคลุมใน ทุกระดับ	13. ไทยมีภาครัฐที่ ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ของ ประชาชน	1. ด้านความมั่นคง 6. ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ

แผนผังยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลริมปิง (พ.ศ.2566 - 2570)

วิสัยทัศน์



“ริมปิงน่าอยู่ เขตชุมชนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพียงพอในคุณภาพชีวิต รักษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น มีอายุมันขวัญยืน ”

ยุทธศาสตร์



1. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ

2. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว
เชิงเกษตร และ
วัฒนธรรม

3. การพัฒนา
ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม

4. การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

5. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและการ
กีฬา

6. การพัฒนา
ด้านการเมือง-
การบริหาร

7. การป้องกัน
การทุจริต

แนวทางการพัฒนา
(กลยุทธ์)



1. ปรับปรุงและพัฒนา
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ที่สาธารณะในท้องถิ่น
2. ปรับปรุงและพัฒนา
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ ถนน
สะพาน ทางเท้า
รางระบายน้ำ
3. ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบไฟฟ้า ประปา
4. ปรับปรุง พัฒนาและ
จัดหาแหล่งน้ำ
5. จัดวางระบบผังเมือง

1. ส่งเสริมและสนับสนุน
อาชีพตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมอาชีพและ
พัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ
กลุ่มแม่บ้านกลุ่มเกษตรกร
และประชาชนที่สนใจ
3. ส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและ
วัฒนธรรม

1. ส่งเสริมกิจกรรมด้าน
ศาสนาและการอนุรักษ์
พันธุสถานที่สำคัญ
2. สืบสาน อนุรักษ์และ
ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. การแก้ไขป้องกัน
ปัญหายาเสพติดและการ
จัดระเบียบสังคม การ
รักษาความสงบเรียบร้อย
และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนในท้องถิ่น
4. ส่งเสริมสวัสดิการและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ
คนพิการอย่างทั่วถึง

1. สร้างเสริมระบบสุขภาพ
ชุมชน
2. สร้างเสริมระบบสุขภาพ
ควบคุมและป้องกันโรคใน
ชุมชน
3. ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
สาธารณสุขและระบบ
สุขภาพ
4. ส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาอนามัยแม่และ
เด็ก
5. สร้างจิตสำนึกในการ
จัดการทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
6. การเฝ้าระวังและป้องกัน
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
7. การอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
8. การบริหารจัดการขยะ
มูลฝอย

1. ส่งเสริมและพัฒนา
การจัดการศึกษา
ทุกระดับในท้องถิ่น
2. ส่งเสริมและพัฒนา
การกีฬาและนันทนาการ
ในท้องถิ่น
3. ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชน
ในเขตเทศบาล
4. ส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษาเด็กก่อนวัย
เรียน

1. การพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
องค์กร
2. การพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพบุคลากรใน
องค์กร
3. ปรับปรุงและพัฒนา
เครื่องมือ เครื่องใช้และ
สถานที่ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ
4. ปรับปรุงและพัฒนา
รายได้ของท้องถิ่น
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในท้องถิ่น
6. การสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

1. เสริมสร้างจิตสำนึก
และค่านิยมความซื่อสัตย์
สุจริต คุณธรรมจริยธรรม
เพื่อป้องกันการทุจริต
2. ส่งเสริมและพัฒนา
ภาคีเครือข่ายในการ
ป้องกันการทุจริต
3. ส่งเสริมความเข้มแข็ง
ในการป้องกันการทุจริต
4. ส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดองค์ความรู้แก่
บุคลากรในการป้องกัน
การทุจริต
5. เพิ่มศักยภาพในการ
ป้องกันการทุจริตและ
พัฒนาเครือข่าย อปท.
โปร่งใส หัวใจคุณธรรม

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ระดับมหภาคเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ฉบับที่ 13	SDGs	ประเด็นการพัฒนา จังหวัดลำพูน	ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ลำพูน (พ.ศ.2566-2570)	ยุทธศาสตร์ ทต.ริมปิง	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	หมวดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้า การลงทุน และยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค	เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐาน	2. เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจสร้างสรรค์	2. เมืองแห่งนวัตกรรม การเกษตร อุตสาหกรรม และเศรษฐกิจสร้างสรรค์	1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	1. ปรับปรุงและพัฒนา การใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่สาธารณะในท้องถิ่น 2. ปรับปรุงและพัฒนา สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเท้า รางระบายน้ำ 3. ปรับปรุงและพัฒนา ระบบไฟฟ้า ประปา 4. ปรับปรุง พัฒนาและ จัดหาแหล่งน้ำ 5. จัดวางระบบผังเมือง	- แผนงานเคหะและชุมชน - แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	- กองช่าง

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ฉบับที่ 13	SDGs	ประเด็นการพัฒนาจังหวัดลำพูน	ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดลำพูน (พ.ศ.2566-2570)	ยุทธศาสตร์ ทต.ริมปิง	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
2	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	<ul style="list-style-type: none"> - หมายเหตุที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง - หมายเหตุที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน 	<ul style="list-style-type: none"> - เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน - เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงาน 	1. เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อัตลักษณ์วิถี	1. เมืองแห่งวัฒนธรรม ความหลากหลาย และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในวิถีใหม่	2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม	<ul style="list-style-type: none"> 1. ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกรและประชาชนที่สนใจ 3. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม 	<ul style="list-style-type: none"> - แผนงานบริหารงานทั่วไป - แผนงานสังคมสงเคราะห์ 	<ul style="list-style-type: none"> - กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - กองสวัสดิการสังคม

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ฉบับที่ 13	SDGs	ประเด็นการพัฒนาจังหวัดลำพูน	ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดลำพูน (พ.ศ.2566-2570)	ยุทธศาสตร์ ทต.ริมปิง	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
3	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	หมวดหมู่ที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน	เป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุมปลอดภัย มีภูมิทัศน์ด้านทานและยั่งยืน	1. เมืองแห่งวัฒนธรรม อัตลักษณ์วิถี และท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	1. เมืองแห่งวัฒนธรรม ความหลากหลาย และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในวิถีใหม่	3. การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม	1. ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาและการอนุรักษ์พื้นที่ฟูสถานที่สำคัญ 2. สืบสาน อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3. การแก้ไขป้องกันปัญหาเสพติดและการจัดระเบียบสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในท้องถิ่น 4. ส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการอย่างทั่วถึง	- แผนงานการรักษาความสงบภายใน - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	- สำนักปลัด - กองการศึกษา

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ฉบับที่ 13	SDGs	ประเด็นการพัฒนาจังหวัดลำพูน	ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดลำพูน (พ.ศ.2566-2570)	ยุทธศาสตร์ ทต.ริมปิง	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
4	- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม - ยุทธศาสตร์ที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	- หมายเหตุที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง - หมายเหตุที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	- เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย - เป้าหมายที่ 13 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น	4. เมืองแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	3. เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี	4. การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	1. สร้างเสริมระบบสุขภาพชุมชน 2. สร้างเสริมระบบสุขภาพ ควบคุมและป้องกันโรคในชุมชน 3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและระบบสุขภาพ 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก 5. สร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6. การเฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7. การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย	แผนงานสาธารณสุข	- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ฉบับที่ 13	SDGs	ประเด็นการพัฒนาจังหวัดลำพูน	ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดลำพูน (พ.ศ.2566-2570)	ยุทธศาสตร์ ทต.ริมปิง	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
5	- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ - ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต	เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต	4. เมืองแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	4. เมืองแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	5. การพัฒนาด้านการศึกษาและกีฬา	1. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาทุกระบบในท้องถิ่น 2. ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในท้องถิ่น 3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล 4. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน	แผนงานการศึกษา	- กองการศึกษา

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ฉบับที่ 13	SDGs	ประเด็นการพัฒนาจังหวัดลำพูน	ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดลำพูน (พ.ศ.2566-2570)	ยุทธศาสตร์ ทต.ริมปิง	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
6	- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง - ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	หมวดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ของประชาชน	เป้าหมายที่ 10 ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ	4. เมืองแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	3. เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี	6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	1. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองค์กร 2. การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรในองค์กร 3. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 4. ปรับปรุงและพัฒนารายได้ของท้องถิ่น 5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 6. การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	แผนงานบริหารงานทั่วไป	1.สำนักปลัด 2.กองคลัง 3.กองช่าง 4.กองการศึกษา 5.กองสาธารณสุข 6.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 7.กองสวัสดิการสังคม

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ฉบับที่ 13	SDGs	ประเด็นการพัฒนาจังหวัดลำพูน	ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดลำพูน (พ.ศ.2566-2570)	ยุทธศาสตร์ ทต.ริมปิง	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
7	- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง - ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ของประชาชน	เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบและครอบคลุมในระดับ	4. เมืองแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	4. เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี	7. การป้องกันการทุจริต	1. เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมความซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันการทุจริต 2. ส่งเสริมและพัฒนาภาคีเครือข่ายในการป้องกันการทุจริต 3. ส่งเสริมความเข้มแข็งในการป้องกันการทุจริต 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดองค์ความรู้แก่บุคลากรในการป้องกันการทุจริต 5. เพิ่มศักยภาพในการป้องกันการทุจริตและพัฒนาเครือข่าย อปท. โปร่งใส หัวใจคุณธรรม	แผนงานบริหารงานทั่วไป	1.สำนักปลัด 2.กองคลัง 3.กองช่าง 4.กองการศึกษา 5.กองสาธารณสุข 6.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 7.กองสวัสดิการสังคม
รวม						7 ยุทธศาสตร์		7 แผนงาน	7 กอง

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ประกอบด้วย

- แบบ ผ.01 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
- แบบ ผ.01/1 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน
- แบบ ผ.02 รายละเอียดโครงการพัฒนา
- แบบ ผ.02/1 รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน
- แบบ ผ.02/2 รายละเอียดโครงการพัฒนา สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
- แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ผ.01

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ												
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	9	14,170,000	9	13,770,000	7	12,870,000	6	11,870,000	7	12,370,000	38	65,050,000
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน	1	200,000	1	200,000	1	200,000	1	200,000	1	200,000	5	1,000,000
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1	10	14,370,000	10	13,970,000	8	13,070,000	7	12,070,000	8	12,570,000	43	66,050,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม												
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4	155,000	4	155,000	4	155,000	4	155,000	4	155,000	20	775,000
2.2 แผนงานการเกษตร	7	122,000	7	122,000	7	122,000	7	122,000	7	122,000	35	610,000
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2	11	277,000	11	277,000	11	277,000	11	277,000	11	277,000	55	1,385,000

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม												
3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	23	1,342,000	23	1,342,000	23	1,342,000	23	1,342,000	23	1,342,000	115	6,710,000
3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	8	1,736,000	8	1,736,000	8	1,736,000	8	1,736,000	8	1,736,000	40	8,680,000
3.3 แผนงานการศึกษา	1	10,000	1	10,000	1	10,000	1	10,000	1	10,000	5	50,000
3.4 แผนงานสาธารณสุข	5	385,000	5	385,000	5	385,000	5	385,000	5	385,000	25	1,925,000
3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	14	870,000	14	870,000	14	870,000	14	870,000	14	870,000	70	4,350,000
3.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์	4	175,000	4	175,000	4	175,000	4	175,000	4	175,000	20	875,000
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3	55	4,518,000	55	4,518,000	55	4,518,000	55	4,518,000	55	4,518,000	275	22,590,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม												
4.1 แผนงานสาธารณสุข	9	785,000	9	785,000	9	785,000	9	785,000	9	785,000	45	3,925,000
4.2 แผนงานการเกษตร	13	270,000	13	270,000	13	270,000	13	270,000	13	270,000	65	1,350,000
4.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป	3	25,000	3	25,000	3	25,000	3	25,000	3	25,000	15	125,000
4.4 แผนงานเคหะและชุมชน	1	30,000	1	30,000	1	30,000	1	30,000	1	30,000	5	150,000
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4	26	1,110,000	26	1,110,000	26	1,110,000	26	1,110,000	26	1,110,000	130	5,550,000

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทางการศึกษาและการกีฬา												
5.1 แผนงานการศึกษา	9	2,965,000	9	2,965,000	9	2,965,000	9	2,965,000	9	2,965,000	45	14,825,000
5.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	8	745,000	8	745,000	8	745,000	8	745,000	8	745,000	40	3,725,000
5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2	40,000	2	40,000	2	40,000	2	40,000	2	40,000	10	200,000
รวมยุทธศาสตร์ที่ 5	19	3,750,000	19	3,750,000	19	3,750,000	19	3,750,000	19	3,750,000	95	18,750,000
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร												
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	24	1,598,000	24	1,598,000	24	1,598,000	24	1,598,000	24	1,598,000	120	7,990,000
6.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์	2	55,000	2	55,000	2	55,000	2	55,000	2	55,000	10	275,000
6.3 แผนงานการศึกษา	1	20,000	1	20,000	1	20,000	1	20,000	1	20,000	5	100,000
รวมยุทธศาสตร์ที่ 6	27	1,673,000	27	1,673,000	27	1,673,000	27	1,673,000	27	1,673,000	135	8,365,000
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การป้องกันการทุจริต												
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	18	495,000	18	495,000	18	495,000	18	495,000	18	495,000	90	2,475,000
7.2 แผนงานการศึกษา	2	50,000	2	50,000	2	50,000	2	50,000	2	50,000	10	250,000
รวมยุทธศาสตร์ที่ 7	20	545,000	20	545,000	20	545,000	20	545,000	20	545,000	100	2,725,000
รวมทั้งสิ้น	168	26,243,000	168	25,843,000	166	24,943,000	165	23,943,000	166	24,443,000	833	125,415,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
เทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ผ.01/1

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ												
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	107	49,613,500	84	43,960,000	54	35,465,000	54	38,310,000	78	50,617,000	377	217,965,500
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน	18	3,960,000	15	3,420,000	14	3,300,000	13	3,100,000	13	3,100,000	73	16,880,000
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1	125	53,573,500	99	47,380,000	68	38,765,000	67	41,410,000	91	53,717,000	450	234,845,500
รวมทั้งสิ้น	125	53,573,500	99	47,380,000	68	38,765,000	67	41,410,000	91	53,717,000	450	234,845,500

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้มือ ครั้งที่ 4/2566
เทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 : หมายเหตุที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้า การลงทุน และยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals (SDGs) : เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
- ง. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดลำพูน : ประเด็นที่ 2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดลำพูน : ยุทธศาสตร์ที่ 2 เมืองแห่งนวัตกรรมและการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
1. ยุทธศาสตร์ ทต.ริมปิง : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
- 1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่สาธารณะในท้องถิ่น
- (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอนุสาวรีย์ ครูบาเจ้าศรีวิชัย เทศบาลตำบล ริมปิง	เพื่อความเป็นระเบียบ สวยงามและปลอดภัย	ปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 แห่ง	-	900,000	-	-	-	จำนวนประชาชน ที่ได้รับประโยชน์	ภูมิทัศน์ที่เป็นระเบียบ สวยงามและปลอดภัย	กองช่าง
2	ปรับปรุงและพัฒนาการใช้ ประโยชน์ที่ดินและที่สาธารณะ ในเขตเทศบาลตำบลริมปิง	เพื่อจัดกิจกรรม สาธารณประโยชน์ ในเขตเทศบาลตำบล ริมปิง	พื้นที่ในเขต ทต.ริมปิง	-	500,000	-	-	-	จำนวนประชาชน ที่ได้รับประโยชน์	มีสถานที่จัดกิจกรรม สาธารณประโยชน์ ในเขตเทศบาลตำบล ริมปิง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	ก่อสร้างรั้วสำนักงานเทศบาล ตำบลริมปิง	เพื่อรักษาความ ปลอดภัยให้แก่ ทรัพย์สินของทาง ราชการ	รั้วสำนักงาน ทต.ริมปิง	2,000,000	-	-	-	-	รั้วสำนักงานฯ ที่ได้มาตรฐาน	ทรัพย์สินของทาง ราชการมีความ ปลอดภัย	กองช่าง
4	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลริมปิง	เพื่อความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย เอื้อต่อพัฒนาการ ของเด็ก	ปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 แห่ง	100,000	-	-	-	-	จำนวนนักเรียน ที่ได้รับประโยชน์	เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย เอื้อต่อการ เรียนรู้ของเด็ก	กองช่าง
5	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ สำนักงานเทศบาลตำบลริมปิง	เพื่อความเป็นระเบียบ สวยงามและปลอดภัย	ปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 แห่ง	200,000	-	-	-	-	จำนวนประชาชน ที่ได้รับประโยชน์	ภูมิทัศน์ที่เป็นระเบียบ สวยงามและปลอดภัย	กองช่าง
6	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลริมปิง	เพื่อใช้เป็นสถานที่ จัดเก็บเอกสารและ ทรัพย์สินของทาง ราชการ	อาคาร 1 หลัง	-	500,000	-	-	-	อาคารฯ ที่ได้มาตรฐาน	มีสถานที่ในการจัดเก็บ เอกสารและทรัพย์สิน ของทางราชการ	กองช่าง
7	ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ วิถีชีวิตชุมชนตำบลริมปิง	เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ วิถีชีวิตชุมชน ตำบลริมปิง	อาคาร 1 หลัง	-	-	-	-	500,000	อาคารฯ ที่ได้มาตรฐาน	มีศูนย์การเรียนรู้วิถี ชีวิตชุมชนตำบลริมปิง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
8	จัดซื้อที่ดินในเขตเทศบาลตำบล ริมปิง	เพื่อใช้ในกิจกรรม สาธารณประโยชน์	ที่ดินในเขต ทต.ริมปิง	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	จำนวนที่ดิน ที่ใช้ประโยชน์	มีที่ดินสำหรับกิจกรรม สาธารณประโยชน์	กองช่าง
9	ก่อสร้างสนามกีฬาหญ้าเทียม เทศบาลตำบลริมปิง	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ได้ออกกำลังกายและ ใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์	สนามกีฬา หญ้าเทียม 1 แห่ง	-	-	1,000,000	-	-	สนามกีฬา หญ้าเทียม ที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้ออก กำลังกายและใช้เวลา ว่างให้เกิดประโยชน์	กองช่าง
	รวม 9 โครงการ	-	-	12,300,000	11,900,000	11,000,000	10,000,000	10,500,000	-	-	-

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเท้า รางระบายน้ำ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ในเขตเทศบาล ตำบลริมปิง	เพื่อให้มีระบบการระบายน้ำที่ดีในหมู่บ้าน	กว้าง 0.30 เมตร ยาว 300 ม. ลึก 0.40 เมตร	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	รางระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน	ในหมู่บ้านมีระบบการระบายน้ำที่ดี น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
	รวม 1 โครงการ	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	-

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	น้ำสะอาด ผู้บริโภคปลอดภัย	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค บริโภค	ประชาชนตำบลริมปิง	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภค	กองช่าง
2	การปรับปรุงและพัฒนาระบบประปาภายในเขตเทศบาลตำบลริมปิง	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอและสะอาด	พื้นที่ตำบลริมปิง	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสะอาด	กองช่าง
	รวม 2 โครงการ	-	-	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	-	-	-

(2) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน เพื่อขยายเขตไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลตำบลริมปิง	เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	จำนวนงบประมาณที่ได้อุดหนุน	ได้อุดหนุนงบประมาณให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน	กองช่าง
	รวม 1 โครงการ	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	-	-	-

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.4 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง พัฒนา และจัดหาแหล่งน้ำ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ ในเขตเทศบาลตำบลริมปิง	เพื่อให้เกษตรกร มีน้ำใช้ในการเกษตร อย่างเพียงพอ	ลำเหมือง สาธารณะ ในเขต ทต.ริมปิง	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	จำนวนประชาชน ที่ได้รับประโยชน์	เกษตรกรมีน้ำสำหรับ ทำการเกษตรอย่าง เพียงพอ	กองช่าง
	รวม 1 โครงการ	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	-	-	-

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.5 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา จัดวางระบบผังเมือง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ที่มีหน้าที่ในการจัดทำและ วางระบบผังเมือง	เพื่อพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถ ในการวางระบบผังเมือง	บุคลากร ทด.ริมปิง ที่มี หน้าที่จัดทำ และวางระบบ ผังเมือง	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	จำนวนบุคลากร ที่เข้ารับการ อบรม	บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการ จัดทำและวางระบบ ผังเมือง	กองช่าง
	รวม 1 โครงการ	-	-	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-	-

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 : หมายเหตุที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง

หมายเหตุที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน

ค. Sustainable Development Goals (SDGs) : เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่มีผลิตภาพและการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน

ง. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดลำพูน : ประเด็นที่ 1 เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อัตลักษณ์วิถี

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดลำพูน : ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองแห่งวัฒนธรรมความหลากหลายและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในวิถีใหม่

2. ยุทธศาสตร์ ทต.ริมปิง : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 1. ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงตำบลริมปิง	เพื่อส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงตำบลริมปิง	ศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงตำบลริมปิง จำนวน 2 แห่ง	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ฯ	ศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงตำบลริมปิงมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง	กองสวัสดิการฯ
2	ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริน	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ชีวิตอย่างเพียงพอตามแนวทางพระราชดำรินของรัชกาลที่ 9	ประชาชนตำบลริมปิง	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ประชาชนใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มีหนี้สินลดลง	กองสวัสดิการฯ
	รวม 2 โครงการ	-	-	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	-	-	-

2.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร และประชาชนที่สนใจ

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	สร้างความเข้มแข็งกลุ่มอาชีพ ในชุมชน	เพื่อส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง	กลุ่มอาชีพต่างๆ ในเขต ทต.ริมปิง	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	จำนวนกลุ่ม อาชีพที่เข้ารับ การฝึกอบรม	กลุ่มอาชีพได้รับการ พัฒนาจนเกิดความ เข้มแข็ง	กองสวัสดิการฯ
2	ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ในชุมชนตำบลริมปิง	เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งช่องทางการ จำหน่ายผลิตภัณฑ์	กลุ่มอาชีพต่างๆ ในเขต ทต.ริมปิง	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	จำนวนผลิต ภัณฑ์ที่ได้รับ การส่งเสริม	มีผลิตภัณฑ์และช่องทาง การจำหน่ายเพื่อยก ระดับคุณภาพชีวิต	กองสวัสดิการฯ
รวม 2 โครงการ		-	-	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	-	-	-

(2) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	พัฒนาการผลิตลำไยคุณภาพ	เพื่อยกระดับและ พัฒนาคุณภาพลำไย ให้ได้รับมาตรฐาน	เกษตรกรผู้ปลูก ลำไยตำบลริมปิง	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	จำนวนผู้เข้า ร่วมกิจกรรม	เกษตรกรผู้ปลูกลำไย สามารถพัฒนาการ ผลิตลำไยอย่างมี มาตรฐาน	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	สร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร ทำไร่น้ำดำลริมปีง	เพื่อพัฒนาและส่งเสริม ความเข้มแข็งให้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำไร่น้ำดำลริมปีง	สมาชิกกลุ่ม เกษตรกรทำไร่น้ำดำลริมปีง	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	จำนวนสมาชิก กลุ่มเกษตรกร ที่เข้าร่วมอบรม	กลุ่มเกษตรกรทำไร่น้ำดำลริมปีงมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพเพิ่มขึ้น	สำนักปลัด
3	สร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร ทำสวนน้ำดำลริมปีง	เพื่อพัฒนาและส่งเสริม ความเข้มแข็งให้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำสวนน้ำดำลริมปีง	สมาชิกกลุ่ม เกษตรกรทำสวนน้ำดำลริมปีง	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	จำนวนสมาชิก กลุ่มเกษตรกร ที่เข้าร่วมอบรม	กลุ่มเกษตรกรทำสวนน้ำดำลริมปีงมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพเพิ่มขึ้น	สำนักปลัด
4	ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย	เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย	เกษตรกรในพื้นที่ น้ำดำลริมปีง	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	จำนวนเกษตรกร ที่ได้รับความ ช่วยเหลือ	เกษตรกรได้รับความช่วยเหลือและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	สำนักปลัด
5	พัฒนาการเกษตรครบวงจร	เพื่อส่งเสริมและพัฒนา เกษตรกรน้ำดำลริมปีง ให้มีความรู้เพิ่มขึ้น	เกษตรกรน้ำดำลริมปีง	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	จำนวนเกษตรกร ที่เข้าร่วม กิจกรรม	เกษตรกรมีความรู้เพิ่มขึ้น	สำนักปลัด
รวม 5 โครงการ		-	-	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	-	-	-

2.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	จัดงานลำไยไทย ลำไยลำพูน	เพื่อส่งเสริมบูรณาการ การทำงานร่วมกันของ อปท.และจังหวัดลำพูน	จังหวัดลำพูน และ อปท.ใน เขตจังหวัดลำพูน	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	จำนวนผู้เข้าชม บูทนิทรรศการ ของเทศบาลฯ	เกิดการบูรณาการ การทำงานร่วมกัน	สำนักปลัด
2	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ เมืองลำพูน ตามโครงการจัดงาน ลำไยเพื่อสนับสนุนสินค้าไทย (ลำไยไทย ลำไยลำพูน)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ที่ทำการปกครอง อำเภอเมืองลำพูน ตามโครงการจัดงาน ลำไยเพื่อสนับสนุน สินค้าไทย	ที่ทำการปกครอง อำเภอเมืองลำพูน	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	จำนวน งบประมาณ ที่ได้อุดหนุน	ได้อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่ที่ทำการปกครอง อำเภอเมืองลำพูน ตามโครงการจัดงาน ลำไยเพื่อสนับสนุน สินค้าไทย	สำนักปลัด
	รวม 2 โครงการ	-	-	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	-	-	-

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 : หมายเหตุที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน

ค. Sustainable Development Goals (SDGs) : เป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิคุ้มกันและยั่งยืน

ง. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดลำพูน : ประเด็นที่ 1 เมืองแห่งวัฒนธรรม อัตลักษณ์วิถี และท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดลำพูน : ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองแห่งวัฒนธรรม ความหลากหลาย และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในวิถีใหม่

3. ยุทธศาสตร์ ทต.ริมปิง : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 1. ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาและการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสถานที่สำคัญ

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	อบรมสามเณรภาคฤดูร้อน	เพื่อปลูกจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีงามให้สามเณรเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม	สามเณรภาคฤดูร้อนในเขต ทต.ริมปิง	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	จำนวนสามเณรที่เข้าร่วมกิจกรรม	สามเณรภาคฤดูร้อนมีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิต	กองการศึกษาฯ
2	ปฏิบัติธรรมสัญจรตำบลริมปิงเฉลิมพระเกียรติฯ	เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมคำสอนทางศาสนาพุทธ	ประชาชนในเขต ทต.ริมปิง	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ประชาชนได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนทางศาสนาพุทธ	กองการศึกษาฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	อบรมคุณธรรมจริยธรรม (ธรรมะน่ารู้) สำหรับเด็กและ เยาวชน	เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับ เด็กและเยาวชน	เด็กและเยาวชน ในเขต ทต.ริมปิง	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	จำนวนผู้เข้า ร่วมกิจกรรม	เด็กและเยาวชนมี คุณธรรมและจริยธรรม ในการดำเนินชีวิต	กองการศึกษาฯ
4	สร้างน้ำพระธาตุวัดในเขต เทศบาลตำบลริมปิง	เพื่อเป็นการสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีอันดี งามของศาสนาพุทธ	ประชาชนในเขต ทต.ริมปิง	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	จำนวนผู้เข้า ร่วมกิจกรรม	พุทธศาสนิกชนได้ ร่วมสืบสาน อนุรักษ์ วัฒนธรรมและ ประเพณีอันดีงาม	กองการศึกษาฯ
5	สืบสานประเพณีเนื่องในวัน เข้าพรรษา	เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณี ของชาวพุทธ	ประชาชนในเขต ทต.ริมปิง	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	จำนวนผู้เข้า ร่วมกิจกรรม	พุทธศาสนิกชนได้ ร่วมกันอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณี การถวายเทียนพรรษา	กองการศึกษาฯ
6	ไหว้สาปารมีครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา	เพื่อเป็นการระลึก และปฏิบัติตาม พระธรรมคำสอน ของครูบาเจ้าศรีวิชัย	ประชาชนในเขต ทต.ริมปิง	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	จำนวนผู้เข้า ร่วมกิจกรรม	ประชาชนได้ระลึก และได้ปฏิบัติตาม พระธรรมคำสอน ของครูบาเจ้าศรีวิชัย	กองการศึกษาฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่น (รุกขมูลกรรม)	เพื่อเผยแพร่ธรรมะ และร่วมกันประกอบ กิจกรรมทางพระพุทธ ศาสนา	ประชาชนในเขต ทต.ริมปิง	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	จำนวนผู้เข้า ร่วมกิจกรรม	มีการเผยแพร่ธรรมะ และประชาชนร่วมกัน ประกอบกิจกรรม ทางพระพุทธศาสนา	กองการศึกษาฯ
8	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ เมืองลำพูน ตามโครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์พระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ที่ทำการปกครอง อำเภอเมืองลำพูน ตามโครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์ พระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน	ที่ทำการปกครอง อำเภอเมืองลำพูน	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	จำนวน งบประมาณ ที่ได้อุดหนุน	ได้อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่ที่ทำการปกครอง อำเภอเมืองลำพูน ตามโครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์ พระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน	กองการศึกษาฯ
9	อุดหนุนศูนย์การศึกษาพระ พุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดเจดีย์ขาว ตามโครงการ สอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ศูนย์การศึกษา พระพุทธศาสนาวัน อาทิตย์ วัดเจดีย์ขาว ตามโครงการสอนพระ พุทธศาสนาวันอาทิตย์	ศูนย์การศึกษา พระพุทธศาสนา วันอาทิตย์ วัดเจดีย์ขาว	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	จำนวน งบประมาณ ที่ได้อุดหนุน	ได้อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่ศูนย์การศึกษา พระพุทธศาสนา วันอาทิตย์ วัดเจดีย์ ขาว	กองการศึกษาฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
10	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลำพูน ตามโครงการจัดงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลำพูน ตามโครงการจัดงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลำพูน	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	จำนวนงบประมาณที่ได้อุดหนุน	ได้อุดหนุนงบประมาณให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลำพูน ตามโครงการจัดงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน	สำนักปลัด
	รวม 10 โครงการ	-	-	362,000	362,000	362,000	362,000	362,000	-	-	-

(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	พาลูกจูงหลานเข้าวัด	เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชน	เด็ก เยาวชน และครอบครัว ในเขต ทต.ริมปิง	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ครอบครัวได้ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชน	กองสวัสดิการฯ
	รวม 1 โครงการ	-	-	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	-	-	-

3.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา สืบสาน อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	จัดงานประเพณีลอยกระทง	เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริมสืบสานประเพณีลอยกระทง	ประชาชนในเขต ทต.ริมปิง	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ประเพณีลอยกระทงได้รับการอนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบสานให้คงอยู่ต่อไป	กองการศึกษาฯ
2	ลานศิลปวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลริมปิง	เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป	ประชาชนในเขต ทต.ริมปิง	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	เยาวชนรุ่นหลังเห็นความสำคัญและหวงแหนในวัฒนธรรมชุมชนตำบลริมปิง	กองการศึกษาฯ
3	ส่งเสริมประเพณีสลากภัตต์ (สลากย้อม) ตำบลริมปิง	เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีสลากภัตต์(สลากย้อม) ตำบลริมปิง	ประชาชนในเขต ทต.ริมปิง และพื้นที่ใกล้เคียง	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ประชาชนได้อนุรักษ์ประเพณีสลากภัตต์ (สลากย้อม) ตำบลริมปิง	กองการศึกษาฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	ส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรม ล้านนา	เพื่อส่งเสริมสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ให้แก่คนรุ่นหลัง	ประชาชนในเขต ทต.ริมปิง	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	จำนวนผู้เข้า ร่วมกิจกรรม	ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ได้รับการส่งเสริม สืบสานให้คงอยู่จน รุ่นลูกหลาน	กองการศึกษาฯ
5	สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น อยู่สอนหลาน	เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้สืบทอดภูมิปัญญา ท้องถิ่นของตน	เด็กและเยาวชน ในตำบลริมปิง	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	จำนวนเด็ก เยาวชนที่เข้า ร่วมกิจกรรม	เด็กและเยาวชนมี ได้สืบทอดภูมิปัญญา ท้องถิ่นของตนเอง	กองการศึกษาฯ
6	อนุรักษ์ประเพณีพื้นบ้าน การฟ้อนผีเสื้อบ้าน	เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ ประเพณีพื้นบ้าน การฟ้อนผีเสื้อบ้าน	ประชาชนในเขต ทต.ริมปิง	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	จำนวนผู้เข้า ร่วมกิจกรรม	ประชาชนได้อนุรักษ์ ประเพณีพื้นบ้าน การฟ้อนผีเสื้อบ้าน	กองการศึกษาฯ
7	ส่งเสริมประเพณีแข่งเรือ	เพื่อสืบสานประเพณี แข่งเรือตำบลริมปิง	ประชาชนในเขต ทต.ริมปิง	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	จำนวนผู้เข้า ร่วมกิจกรรม	ประเพณีการแข่งขันแข่งเรือ ได้รับการอนุรักษ์ สืบทอดต่อไป	กองการศึกษาฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
8	สืบสานดนตรีพื้นบ้านนาฏศิลป์ พื้นเมือง	เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก ความเป็นไทยให้เด็ก และเยาวชน ตระหนัก ถึงความเป็นล้านนา	เด็กและเยาวชน ในเขต ทต.ริมปิง	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	จำนวนเด็ก เยาวชนที่เข้า ร่วมกิจกรรม	เด็กและเยาวชนมี จิตสำนึกความเป็น ไทย และตระหนัก ถึงความเป็นล้านนา	กองการศึกษาฯ
9	สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลริมปิง	เพื่อให้เด็กนักเรียน เห็นความสำคัญของ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	เด็กนักเรียน ศพด.ทต.ริมปิง	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	จำนวนเด็ก นักเรียนที่เข้า ร่วมกิจกรรม	เด็กนักเรียนเห็นความ สำคัญและสืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น	กองการศึกษาฯ
10	วัฒนธรรมไทย สายใยชุมชน	เพื่อส่งเสริมการ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ไทยให้กับชุมชน	ประชาชนในเขต ทต.ริมปิง	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	จำนวนผู้เข้า ร่วมกิจกรรม	ประชาชนได้อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย	กองการศึกษาฯ
11	ส่งเสริมและอนุรักษ์อาหาร พื้นบ้าน	เพื่อส่งเสริมการ อนุรักษ์อาหาร พื้นบ้าน	ประชาชนในเขต ทต.ริมปิง	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	จำนวนผู้เข้า ร่วมกิจกรรม	ประชาชนได้อนุรักษ์ อาหารพื้นบ้าน	กองการศึกษาฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
12	สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบล ริมปิง	เพื่อสืบสานภูมิปัญญา ท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับ ชุมชน	ประชาชนในเขต ทต.ริมปิง	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	จำนวนผู้เข้า ร่วมกิจกรรม	ประชาชนได้สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป	กองการศึกษาฯ
13	สืบสานศิลปวัฒนธรรมฟ้อนยอง	เพื่อส่งเสริมการ สืบสานศิลป วัฒนธรรมฟ้อนยอง	ประชาชนในเขต ทต.ริมปิง	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	จำนวนผู้เข้า ร่วมกิจกรรม	ประชาชนได้สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ฟ้อนยอง	กองการศึกษาฯ
	รวม 13 โครงการ	-	-	980,000	980,000	980,000	980,000	980,000	-	-	-

3.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การแก้ไขป้องกันปัญหาอาเสพติดและการจัดระเบียบสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในท้องถิ่น

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ	ตั้งจุดตรวจร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยบริการประชาชนตำบลริมปิง	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	จำนวนสถิติการเกิดอุบัติเหตุ	การเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญลดน้อยลง	สำนักปลัด
2	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและการซ้อมแผนการป้องกันอัคคีภัย	เพื่อป้องกันและเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยขณะปฏิบัติงาน	บุคลากรของทต.ริมปิง	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	บุคลากรมีความพร้อมกับการปฏิบัติงาน เมื่อเกิดสาธารณภัย	สำนักปลัด
3	พัฒนาศักยภาพบุคลากรในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลริมปิง	เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลืออย่างถูกวิธี	บุคลากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทต.ริมปิง	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ผู้ปฏิบัติหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลืออย่างถูกวิธี	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	ให้ความรู้แก่สมาชิก อปพร. ตำบลริมปิง ด้านการป้องกันภัย ทางถนน	เพื่อให้สมาชิก อปพร. มีความรู้เกี่ยวกับการ ให้บริการและป้องกัน ภัยทางถนน	สมาชิก อปพร. ตำบลริมปิง	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	จำนวนผู้เข้า ร่วมกิจกรรม	สมาชิก อปพร. มี ความรู้เกี่ยวกับการ ให้บริการและป้องกัน ภัยทางถนน	สำนักปลัด
5	อบรมด้านสาธารณสุขและ ซ้อมแผนสาธารณสุขในสถาน ศึกษา	เพื่อป้องกันและ เตรียมความพร้อม รับมือกับสาธารณสุข ในสถานศึกษา	บุคลากรและ นักเรียนของ ศพด.ทต.ริมปิง	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	จำนวนผู้เข้า ร่วมกิจกรรม	บุคลากรและนักเรียน ของ ศพด.ทต.ริมปิง มีความพร้อมเมื่อเกิด สาธารณสุขในสถาน ศึกษา	สำนักปลัด
6	สร้างจิตสำนึกด้านการใช้ถนน ให้แก่เด็กและเยาวชนในเขต เทศบาลตำบลริมปิง	เพื่อสร้างจิตสำนึกใน การใช้ถนนอย่าง ปลอดภัยให้แก่เด็ก และเยาวชน	เด็กและเยาวชน ในเขต ทต.ริมปิง	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	จำนวนผู้เข้า ร่วมกิจกรรม	เด็กและเยาวชน มีจิตสำนึกในการ ใช้รถใช้ถนนอย่าง ปลอดภัย	สำนักปลัด
7	ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในเขตเทศบาลตำบลริมปิง	เพื่อเฝ้าระวังและ ติดตามปัญหา เสพติดและอุบัติเหตุ	กล้องวงจรปิด บริเวณจุดเสี่ยง	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	จำนวนจุด ที่ติดตั้งกล้อง	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน ปลอดภัย	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
8	อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองลำพูน ตามโครงการ SMART SAFETY ZONE 4.0	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองลำพูน ตามโครงการ SMART SAFETY ZONE 4.0	สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองลำพูน	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	จำนวนงบประมาณที่ได้อุดหนุน	ได้อุดหนุนงบประมาณให้แก่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองลำพูน ตามโครงการ SMART SAFETY ZONE 4.0	สำนักปลัด
	รวม 8 โครงการ	-	-	1,736,000	1,736,000	1,736,000	1,736,000	1,736,000	-	-	-

(2) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการ To Be Number One ตำบลริมปิง	เพื่อเฝ้าระวังป้องกันปัญหายาเสพติดและส่งเสริมการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์	เยาวชนและประชาชนในเขตทต.ริมปิง	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	เยาวชนและประชาชนห่างไกลยาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	กองการศึกษาฯ
	รวม 1 โครงการ	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-	-

(3) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	รวมพลังไทยทั้งชาติขจัดสิ้น ยาเสพติด ศูนย์ปฏิบัติการ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ตำบลริมปิง (ศพส.ต.ริมปิง)	เพื่อป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขต ทต.ริมปิง	ประชาชนในเขต ทต.ริมปิง	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	จำนวนผู้เสพยา เสพติด	ในพื้นที่ตำบลริมปิง มีจำนวนผู้เสพยา เสพติด	กองสาธารณสุขฯ
2	เฝ้าระวัง แก้ไข ติดตามปัญหา ยาเสพติดตำบลริมปิง	เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในเขต ทต.ริมปิง	ประชาชนในเขต ทต.ริมปิง	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	จำนวนผู้เสพยา เสพติด	ผู้เสพยาเสพติดมี จำนวนลดน้อยลง	กองสาธารณสุขฯ
3	กีฬาประชาชนต้านภัยยาเสพติด	เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนได้เล่น กีฬาและใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์	ประชาชนในเขต ทต.ริมปิง	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	จำนวนผู้เข้า ร่วมกิจกรรม	เยาวชนและประชาชน ไกลยาเสพติด	กองสาธารณสุขฯ
4	ฟื้นฟูและบำบัดผู้เสพยาเสพติด ในเขตเทศบาลตำบลริมปิง	เพื่อส่งตัวผู้เสพยา เสพติดที่สมัครใจ เข้ารับการบำบัดใน ศูนย์บำบัดยาเสพติด	ผู้เสพยาเสพติด ในเขต ทต.ริมปิง ที่สมัครใจเข้ารับ การบำบัด	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	จำนวนผู้เสพยา ที่สมัครใจเข้า รับการบำบัด	ผู้เสพยาฯ สามารถ เลิกยาเสพติดได้	กองสาธารณสุขฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลำพูน (ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองลำพูน) (ศป.ปส.อ.เมืองลำพูน) ตามโครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ ศป.ปส.อ.เมืองลำพูน ตามโครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดฯ	ศป.ปส.อ.เมืองลำพูน	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	จำนวนงบประมาณที่ได้อุดหนุน	ได้อุดหนุนงบประมาณให้แก่ ศป.ปส.อ.เมืองลำพูน ตามโครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดฯ	กองสาธารณสุขฯ
	รวม 5 โครงการ	-	-	385,000	385,000	385,000	385,000	385,000	-	-	-

3.4 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการอย่างทั่วถึง

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ดูแลห่วงใยใส่ใจคนพิการ	เพื่อเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแก่คนพิการ	คนพิการในเขต ทต.ริมปิง	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	จำนวนคนพิการที่เข้าร่วมกิจกรรม	ผู้พิการมีกำลังใจในการดำเนินชีวิต	กองสวัสดิการฯ
2	ฝึกอบรมอาชีพคนพิการตำบล ริมปิง	เพื่อสนับสนุนการสร้างงานให้กับคนพิการให้มีอาชีพสร้างรายได้	ฝึกอบรมอาชีพ คนพิการในเขต ทต.ริมปิง	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	จำนวนคนพิการที่ประกอบอาชีพ หลังการฝึกอบรม	คนพิการและครอบครัว คนพิการมีรายได้	กองสวัสดิการฯ
3	ฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้ด้อยโอกาส ตำบลริมปิง	เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับผู้ด้อยโอกาส	ผู้ด้อยโอกาสในเขต ทต.ริมปิง	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	จำนวนผู้ด้อยโอกาสที่เข้าร่วมกิจกรรม	ผู้ด้อยโอกาสมีอาชีพและรายได้	กองสวัสดิการฯ
4	ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลริมปิง	เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในตำบลมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีอาชีพ	ผู้สูงอายุในเขต ทต.ริมปิง	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	จำนวนผู้สูงอายุที่มาใช้ศูนย์ฯ	ผู้สูงอายุตำบลริมปิงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองสวัสดิการฯ
5	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตำบลริมปิง	เพื่อส่งเสริมให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	คนพิการในเขต ทต.ริมปิง	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	จำนวนคนพิการที่เข้าร่วมกิจกรรม	คนพิการในตำบลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองสวัสดิการฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
6	อบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลริมปิง	เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ผู้สูงอายุในเขต ทต.ริมปิง	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม	ผู้สูงอายุในตำบลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองสวัสดิการฯ
7	บ้านท้อถิ่นประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์-ราชินี	เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ให้มีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยมั่นคง	ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ในตำบลริมปิง	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	จำนวนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ที่ได้รับการช่วยเหลือ	ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง และปลอดภัย	กองสวัสดิการฯ
8	ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์บริการคนพิการตำบลริมปิง	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์บริการคนพิการตำบลริมปิง	ศูนย์บริการคนพิการตำบลริมปิง	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ศูนย์บริการคนพิการตำบลริมปิงได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม	กองสวัสดิการฯ
9	พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลริมปิง	เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ และเพิ่มขีดความสามารถของคณะกรรมการในการบริหารจัดการกองทุนฯให้มีประสิทธิภาพ	คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลริมปิง	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	คณะกรรมการกองทุนฯ	คณะกรรมการกองทุนฯ มีทักษะความรู้ในการบริหารจัดการกองทุนมากขึ้น	กองสวัสดิการฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
10	ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุและชุมชนตำบลริมปิง	เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ	ศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุและชุมชนตำบลริมปิง	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม	ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต	กองสวัสดิการฯ
11	ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส/ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ	เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ	ประชาชนในเขต ทต.ริมปิง	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	ผู้ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือ	ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆในตำบลริมปิงได้รับการช่วยเหลือ	สำนักปลัด กองสาธารณสุขฯ กองสวัสดิการฯ
12	กองทุนขยะเพื่อนช่วยเพื่อนตำบลริมปิง	เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับความเดือดร้อน	ผู้สูงอายุ คนพิการ คนด้อยโอกาส ในเขต ทต.ริมปิง	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือ	กองสวัสดิการฯ
13	อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำกลุ่มพัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่มสตรีและคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลริมปิง	เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และเพิ่มขีดความสามารถต่อการพัฒนาสตรีในการที่จะบริหาร	กลุ่มผู้นำกลุ่มสตรี และคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลริมปิง	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	จำนวนสมาชิก และ คกก. กองทุนฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรม	ผู้นำกลุ่มสตรีและคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลริมปิงมีความเข้มแข็ง	กองสวัสดิการฯ
	รวม 13 โครงการ	-	-	830,000	830,000	830,000	830,000	830,000	-	-	-

(2) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	เพื่อช่วยเหลือประชาชน ผู้ได้รับความเดือดร้อน ทางด้านคุณภาพชีวิต	ประชาชนผู้ได้รับ ความเดือดร้อน ตำบลริมปิง	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	จำนวนผู้เดือดร้อน ที่ได้รับการ ช่วยเหลือ	ประชาชนผู้เดือดร้อน ได้รับการช่วยเหลือ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี	กองสวัสดิการฯ
2	จ้างนักเรียน นักศึกษาทำงาน ช่วงปิดภาคฤดูร้อน	เพื่อใช้เวลาว่างในช่วง ปิดภาคเรียนให้เป็น ประโยชน์ และแบ่งเบา ภาระครอบครัว	นักเรียน นักศึกษา ในตำบลริมปิง	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	จำนวนนักเรียน ที่เข้าร่วม กิจกรรม	นักเรียน นักศึกษาใช้ เวลาว่างในช่วงปิด ภาคเรียนอย่างเป็น ประโยชน์	กองสวัสดิการฯ
3	ครอบครัวอบอุ่นด้วยรักเหนื่อรัก	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ ครอบครัว ชุมชน และ ท้องถิ่นมีความรักความ สามัคคี	ทุกครอบครัว ในเขต ทต.ริมปิง	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	จำนวน ครอบครัว ที่เข้าร่วม กิจกรรม	ครอบครัว ชุมชน และคนในท้องถิ่น มีความรักความสามัคคี	กองสวัสดิการฯ
4	ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ยุติความรุนแรงต่อเด็ก และสตรี	ประชาชน ในเขต ทต.ริมปิง	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	สถิติการทำร้าย ร่างกายเด็กและ สตรี ลดลง	ประชาชนตระหนัก ถึงการยุติความรุนแรง ต่อเด็กและสตรี	กองสวัสดิการฯ
	รวม 4 โครงการ	-	-	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	-	-	-

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 : หมายเหตุที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง

หมายเหตุที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ค. Sustainable Development Goals (SDGs) : เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย

เป้าหมายที่ 13 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น

ง. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดลำพูนที่ 4 เมืองแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดลำพูนที่ 3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี

4. ยุทธศาสตร์ ทด.ริมปิง : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

4.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา สร้างเสริมระบบสุขภาพชุมชน

(1) แผนงานสาธารณสุข

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่คณะกรรมการ หมู่บ้านหรือ อสม. ตามโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข	คณะกรรมการ หรือ อสม. หมู่บ้านที่ 1 -10	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	จำนวน งบประมาณ ที่ได้อุดหนุน	ได้อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่คณะกรรมการ หมู่บ้านหรือ อสม. ตามโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ
2	จัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	เพื่อสนับสนุนการจัด บริการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มี ภาวะพึ่งพิง	ผู้สูงอายุที่มีภาวะ พึ่งพิงในเขต ทต.ริมปิง	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม	มีการจัดบริการดูแล ระยะยาวสำหรับผู้ สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	กองสาธารณสุขฯ
	รวม 2 โครงการ	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	-	-	-

4.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา สร้างเสริมระบบสุขภาพ ควบคุมและป้องกันโรคในชุมชน

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ควบคุมประชากรสุนัขและแมว จรจัด เทศบาลตำบลริมปิง	เพื่อควบคุมจำนวน ประชากรสุนัขและ แมวจรจัด	สุนัขและแมว จรจัดในพื้นที่ ทต.ริมปิง	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	จำนวนสุนัข และแมวที่ได้ รับการควบคุม	สุนัขและแมวจรจัด ได้รับการควบคุม จำนวนประชากร	กองสาธารณสุขฯ
2	ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	เพื่อป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก	ประชาชน ในเขต ทต.ริมปิง	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	จำนวนประชาชน ที่ได้รับประโยชน์	อัตราการป่วยด้วย โรคไข้เลือดออกใน ตำบลริมปิงลดลง	กองสาธารณสุขฯ
3	ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	เพื่อป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ ตามฤดูกาล	ประชาชน ในเขต ทต.ริมปิง	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	จำนวนประชาชน ที่ได้รับประโยชน์	จำนวนผู้ป่วยด้วย โรคติดต่อ มีจำนวน ลดน้อยลง	กองสาธารณสุขฯ
4	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จฯพระเจ้า นอญนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยะ ราชนารี	เพื่อป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	ประชาชน ในเขต ทต.ริมปิง	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	จำนวนสุนัขและ แมวที่ได้รับการ ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	โรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ ได้รับการป้องกันและ ควบคุม	กองสาธารณสุขฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	ประชามสุขภาพตำบลริมปิง	เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาศักยภาพ ประชามสุขภาพตำบล ให้เกิดการมีส่วนร่วมสร้าง ระบบสุขภาพที่เหมาะสม เอื้อประโยชน์ต่อการมี สุขภาพดีและการมี "อายุ มัน ขวัญยืน"ของประชาชน ตำบลริมปิง	คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ ภาคีเครือข่าย เอกชน นักวิชาการ สถานประกอบการ ผู้ประกอบการอาชีพ องค์กรชุมชน ตัวแทนประชาชน	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม	1.เกิดกระบวนการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่จะนำไปสู่การสร้าง สุขภาวะของระดับ ท้องถิ่น 2.มีแผนงาน/โครงการ ที่แก้ไขปัญหาด้าน สาธารณสุขชุมชน	กองสาธารณสุขฯ
6	ควบคุมและเฝ้าระวังโรคเอดส์ ในชุมชน	เพื่อให้ประชาชนมี ส่วนร่วมในการควบคุม และเฝ้าระวังโรคเอดส์	1.กลุ่มริมปิงรวมใจ 2.ประชาชน ในเขต ทต.ริมปิง	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม	ประชาชนมีส่วนร่วม ในการควบคุมและ เฝ้าระวังโรคเอดส์	กองสาธารณสุขฯ
รวม 6 โครงการ		-	-	475,000	475,000	475,000	475,000	475,000	-	-	-

4.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและระบบสุขภาพ

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นตามระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลริมปิง	เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบบริการการแพทย์ได้มากขึ้น	จัดฝึกอบรมและจัดซื้อวัสดุการแพทย์	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	จำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	ประชาชนเข้าถึงระบบบริการการแพทย์ได้มากขึ้น	กองสาธารณสุขฯ
	รวม 1 โครงการ	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-	-

4.4 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก

4.5 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา สร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ห้องน้ำท้อถิ่น สะอาดและปลอดภัย	เพื่อสร้างสุขอนามัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มีความจำเป็นต้องใช้บริการห้องน้ำสาธารณะ	ห้องน้ำสาธารณะตำบลริมปิง จำนวน 5 แห่ง	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ใช้บริการห้องน้ำสาธารณะที่สะอาดและปลอดภัย	กองสาธารณสุขฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	ประเทศไทยไร้ขยะตามแนวทาง ประชารัฐ	เพื่อขับเคลื่อนตำบล ริมปิงและประเทศไทย ไปสู่การเป็นสังคม ปลอดขยะ	พื้นที่ตำบล ริมปิง	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	จำนวนกิจกรรม ที่ดำเนินการ	ตำบลริมปิงและ ประเทศไทยเป็นสังคม ปลอดขยะ	กองสาธารณสุขฯ
3	คนฮิมปิงฮ่วมใจ งดรับงดให้ ถุงพลาสติกและหลอดพลาสติก	เพื่อรณรงค์ให้ผู้ ประกอบการอาหาร และประชาชน ในเขต ทต.ริมปิง ลด ละ เลิก ใช้ถุง พลาสติกและหลอด พลาสติก	ผู้ประกอบการ ร้านอาหารและ ประชาชนในเขต ทต.ริมปิง	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	ปริมาณการใช้ ถุงพลาสติกและ หลอดพลาสติก	ผู้ประกอบการร้าน อาหารและประชาชน ลด ละ เลิก การใช้ ถุงพลาสติกและหลอด พลาสติก	กองสาธารณสุขฯ
4	แยกก่อนทิ้ง แยกขยะติดเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรค	เพื่อสร้างความตระหนัก ให้ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมในการคัดแยก ขยะก่อนทิ้ง โดยการ สร้างจิตสำนึกแก่ ประชาชนในการคัดแยก ขยะติดเชื้อ	จุดสาธิตภาชนะ ต้นแบบเพื่อรองรับ ขยะติดเชื้อ	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	จำนวนภาชนะ รองรับขยะติดเชื้อ	ประชาชนมีส่วนร่วมใน การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง โดยเฉพาะขยะติดเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ กระจายโรค	กองสาธารณสุขฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	พลังงานชุมชน	เพื่อสร้างความตระหนัก ปลูกจิตสำนึกให้เห็นความ สำคัญของการใช้พลังงาน และเข้ามามีส่วนร่วม ในการประหยัดพลังงาน ในครัวเรือนและชุมชน	ประชาชน ในเขต ทต.ริมปิง	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	จำนวนประชาชน ที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนมีความตื่นตัว เห็นความสำคัญและ มีส่วนร่วมในการประหยัด พลังงานในครัวเรือน	กองสาธารณสุขฯ
รวม 5 โครงการ		-	-	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	-	-	-

4.6 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การเฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ส่งเสริมกิจกรรมการเฝ้าระวัง และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาล ตำบลริมปิง	เพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยการมีส่วนร่วม ของคนในชุมชน	พื้นที่ตำบล ริมปิง	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	จำนวนกิจกรรม ที่ส่งเสริมการ เฝ้าระวังและ ป้องกันทรัพยากร ธรรมชาติฯ	ในพื้นที่ตำบลริมปิง มีระบบการเฝ้าระวัง และป้องกันทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุขฯ
รวม 1 โครงการ		-	-	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-	-

4.7 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	วัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส.	เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมโดยใช้แนวทาง 5 ส. ในการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ รวมถึงกิจกรรมเชิงพุทธ โดยจะก่อให้เกิดความเชื่อมโยงและสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างวัดกับชุมชน ทำให้พระมีสุขภาพแข็งแรง วัดมีความมั่นคง ชุมชนมีความเข้มแข็ง	วัดในเขตพื้นที่ตำบลริมปิง	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	จำนวนวัดที่เป็นต้นแบบการพัฒนา	ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมโดยใช้แนวทาง 5 ส. ในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ	กองสาธารณสุขฯ
2	ทำปุ๋ยหมักจากขยะเปียก	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนลดปริมาณขยะเปียกในครัวเรือน	ประชาชนในเขต ทต.ริมปิง	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	ปริมาณขยะเปียกในครัวเรือนลดลง	ประชาชนสามารถลดปริมาณขยะเปียกในครัวเรือนได้	กองสาธารณสุขฯ
	รวม 2 โครงการ	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	-	-	-

(2) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	แก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ในเขตเทศบาลตำบลริมปิง	เพื่อแก้ไขปัญหาเหตุ รำคาญด้านสิ่งแวดล้อม ได้อย่างต่อเนื่องและ ยั่งยืน	กลุ่มผู้ประกอบการ กิจการเลี้ยงสัตว์	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	จำนวนปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อม ลดลง	ปัญหาเหตุรำคาญด้าน สิ่งแวดล้อมได้รับการ แก้ไขอย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาการ เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม โดยชุมชน	กองสาธารณสุขฯ
2	อนุรักษ์และฟื้นคืนสภาพลำเหมือง ในชุมชนตำบลริมปิง	เพื่ออนุรักษ์และฟื้นคืน สภาพลำเหมืองให้พร้อม สำหรับการใช้ประโยชน์	ลำเหมืองสาธารณะ ในตำบลริมปิง	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	จำนวนลำเหมือง ที่ได้รับการฟื้นฟู	สภาพลำเหมืองใน พื้นที่ตำบลริมปิง ได้รับการอนุรักษ์ และฟื้นฟูให้พร้อม สำหรับการใช้ประโยชน์	กองสาธารณสุขฯ
3	ลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเอื้อน น่าอยู่ เทศบาลตำบลริมปิง	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ในพื้นที่ตำบลริมปิง ให้มีความสะอาด สวยงาม น่าอยู่	พื้นที่ตำบล ริมปิง	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	จำนวนพื้นที่ ที่ได้รับการ ปรับปรุง	ภูมิทัศน์ในพื้นที่ตำบล ริมปิงมีความสะอาด สวยงาม น่าอยู่	กองสาธารณสุขฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภัยแล้งและหมอกควัน	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและหมอกควันในเขต ทต.ริมปิง	ประชาชนในเขต ทต.ริมปิง	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	จำนวนผู้ได้รับความช่วยเหลือ	ประชาชนได้รับการช่วยเหลือปัญหาภัยแล้งและปัญหาหมอกควัน	สำนักปลัด
5	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพื้นที่ตำบลริมปิง	พื้นที่ตำบลริมปิง	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	จำนวนพันธุ์ไม้ที่ได้รับการอนุรักษ์	พันธุกรรมพืชในพื้นที่ตำบลริมปิงได้รับการอนุรักษ์	สำนักปลัด
รวม 5 โครงการ		-	-	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	-	-	-

(3) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	วันต้นไม้แห่งชาติ	เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	พื้นที่ตำบลริมปิง	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการ	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลริมปิงได้รับการอนุรักษ์	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	รักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	พื้นที่ตำบล ริมปิง	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	จำนวนกิจกรรม ที่ดำเนินการ	ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมใน พื้นที่ตำบลริมปิง ได้รับการอนุรักษ์	สำนักปลัด
3	1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจ สิ่งแวดล้อม	เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ของคนในชุมชนตาม กระบวนการประชาธิปไตย ให้เกิดการทำงานแบบ บูรณาการกับทุกภาคส่วน ด้วยการรักษาความสะอาด บริเวณถนนให้เป็น ระเบียบเรียบร้อย ดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม	ถนนทางหลวง ในเขตตำบล ริมปิง	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	จำนวนกิจกรรม ที่ดำเนินการ	คนในชุมชนได้มีส่วนร่วม ตามกระบวนการประชาธิปไตย เกิดการดำเนินงานแบบ บูรณาการกับทุกภาคส่วน ด้วยการรักษาความสะอาด บริเวณถนนให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย ดูแลรักษา สิ่งแวดล้อม	สำนักปลัด
	รวม 3 โครงการ	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	-	-	-

4.8 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการขยะมูลฝอย

(1) แผนงานเศษและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	จัดการขยะโดยชุมชน (ชุมชนต้นแบบ) เทศบาลตำบล ริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	1.เพื่อให้ประชาชน มีจิตสำนึกและมี ส่วนร่วมในการกำจัด ขยะมูลฝอยในชุมชน 2.เพื่อให้ประชาชนมี ความรู้ความเข้าใจ ในการลดปริมาณขยะ และการคัดแยกขยะ ที่ถูกต้อง	ประชาชนในเขต ทต.ริมปิง	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม	1.ประชาชนมีจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการ คัดแยกมูลฝอยในชุมชน 2.ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจการลด ปริมาณขยะ และ สามารถคัดแยกขยะ อย่างถูกต้อง	กองสาธารณสุขฯ
	รวม 1 โครงการ	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	-	-	-

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 : หมายเหตุที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

ค. Sustainable Development Goals (SDGs) : เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ง. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดลำพูนที่ 4 เมืองแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดลำพูนที่ 4 เมืองแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

5. ยุทธศาสตร์ ทต.ริมปิง : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทางการศึกษาและการกีฬา

5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาทุกระบบในท้องถิ่น

(1) แผนงานการศึกษา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 1.ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศพด.ทต.ริมปิง 2.ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศพด.ทต.ริมปิง	นักเรียน ศพด.ทต.ริมปิง	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	จำนวนนักเรียนที่ได้รับประโยชน์	ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลริมปิง	กองการศึกษาฯ
2	ส่งเสริมโภชนาการเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. (อาหารกลางวัน) ในเขตเทศบาลตำบลริมปิง	เพื่อส่งเสริมโภชนาการแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขต ทต.ริมปิง	โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขต ทต.ริมปิง	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	จำนวนนักเรียนที่ได้รับประโยชน์	เด็กนักเรียนได้รับการส่งเสริมโภชนาการ	กองการศึกษาฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	ประชุมพบปะผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลริมปิง	เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแก่ผู้ปกครองและคณะกรรมการศูนย์ฯ	ผู้ปกครองและคกก.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ผู้ปกครองคณะกรรมการศูนย์ฯ ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลริมปิง	กองการศึกษาฯ
4	ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็กเยาวชน และประชาชนตำบลริมปิง	เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน และประชาชนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟังและการพูดที่ดี	เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขต ทต.ริมปิง	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	จำนวนเด็กเยาวชน และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม	เด็ก เยาวชน และประชาชนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟังและการพูดที่ดี	กองการศึกษาฯ
5	อุดหนุนกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับวิถีชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น	เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับวิถีชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โรงเรียนในเขตทต.ริมปิง	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	จำนวนนักเรียนที่ได้รับประโยชน์	นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับวิถีชุมชนและ	กองการศึกษาฯ
รวม 5 โครงการ		-	-	2,880,000	2,880,000	2,880,000	2,880,000	2,880,000	-	-	-

5.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในท้องถิ่น

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	จัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตำบลริมปิง	เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	เด็กและเยาวชนในเขต ทต.ริมปิง	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	จำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม	เด็กและเยาวชนได้ออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	กองการศึกษาฯ
2	จัดการแข่งขันกีฬาเปตองตำบลริมปิง	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	ประชาชนในเขต ทต.ริมปิง	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ประชาชนได้ออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	กองการศึกษาฯ
3	ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลริมปิงทั้งภายในและภายนอกเขตเทศบาลตำบลริมปิง	เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้แสดงออกถึงความสามารถในการเล่นกีฬา	เด็กและเยาวชนในเขต ทต.ริมปิง	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	เด็ก เยาวชน และประชาชนได้แสดงออกถึงความสามารถในการเล่นกีฬา	กองการศึกษาฯ
4	แข่งขันกีฬาประชาชนเทศบาลสัมพันธ์จังหวัดลำพูน	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและรู้จักสามัคคี	ประชาชนในเขต ทต.ริมปิง	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ประชาชนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและมีความรู้จักสามัคคี	กองการศึกษาฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	จัดหาอุปกรณ์ออกกำลังกายสำหรับประชาชนตำบลริมปิง	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	ประชาชนในเขต ทต.ริมปิง	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ประชาชนได้ออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	กองการศึกษาฯ
รวม 5 โครงการ				-	-	-	-	-	-	-	-

(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	กีฬาสามัคคีสัมพันธ์คนพิการตำบลริมปิง	เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่คนพิการ	คนพิการในเขต ทต.ริมปิง	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	จำนวนคนพิการที่เข้าร่วมกิจกรรม	คนพิการมีการออกกำลังกายและสุขภาพแข็งแรง	กองสวัสดิการฯ
2	กีฬาสามัคคีสัมพันธ์ผู้สูงอายุตำบลริมปิง	เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่ผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุในเขต ทต.ริมปิง	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	จำนวนผู้สูงอายุอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม	ผู้สูงอายุมีการออกกำลังกายและสุขภาพแข็งแรง	กองสวัสดิการฯ
รวม 2 โครงการ				-	-	-	-	-	-	-	-

5.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	เยาวชนวัยใสต้านภัยยาเสพติด	เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเห็นถึงโทษและป้องกันตัวเองจากปัญหาเสพติด	เยาวชนในเขต ทต.ริมปิง	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	จำนวนเยาวชนที่ได้รับประโยชน์	เด็กและเยาวชนเข้าใจถึงโทษและสามารถป้องกันตัวเองจากปัญหาเสพติด	กองการศึกษาฯ
2	พัฒนาสติปัญญาเด็กตำบลริมปิง	เพื่อพัฒนาเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี ให้ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาด้านสติปัญญา	เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี ในเขต ทต.ริมปิง	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	จำนวนเด็กที่ได้รับประโยชน์	เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาด้านสติปัญญาที่เหมาะสมตามวัย	กองการศึกษาฯ
รวม 2 โครงการ		-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	-	-	-

(2) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	วันเด็กแห่งชาติ	เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ตระหนักถึงหน้าที่ของ ตนเองและมีความกล้า แสดงออกตามวัย	เยาวชนในเขต ทต.ริมปิง	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม	เยาวชนได้ตระหนักถึง หน้าที่ของตนเองและ กล้าแสดงออก	กองการศึกษาฯ
2	พัฒนาศักยภาพการทำงานของ สภาเด็กและเยาวชนตำบลริมปิง	เพื่อพัฒนาการทำงาน ของสภาเด็กและเยาวชน ตำบลริมปิง	สภาเด็กและ เยาวชนตำบล ริมปิง	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	จำนวนกิจกรรม ที่ดำเนินการ	สภาเด็กและเยาวชน ตำบลริมปิงมีศักยภาพ ในการทำงาน	กองการศึกษาฯ
3	เยาวชนจิตอาสา	เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน มีจิตอาสาในการทำ ความดีเพื่อพัฒนาตำบล	เยาวชนในเขต ทต.ริมปิง	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม	เยาวชนมีจิตอาสา ในการทำความดีเพื่อ พัฒนาตำบล	กองการศึกษาฯ
	รวม 3 โครงการ	-	-	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	-	-	-

5.4 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	เศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลริมปิง	เพื่อให้เด็กนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง และนำไปปฏิบัติได้	นักเรียน ศพด.ทต.ริมปิง	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	จำนวนนักเรียน ที่ได้รับประโยชน์	เด็กนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงและนำไป ปฏิบัติได้	กองการศึกษาฯ
2	เสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ให้แก่ เด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลริมปิง	เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ เรียนรู้ให้แก่เด็กก่อน วัยเรียน	นักเรียน ศพด.ทต.ริมปิง	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	จำนวนนักเรียน ที่ได้รับประโยชน์	เด็กนักเรียนพัฒนา การเรียนรู้ที่ดี	กองการศึกษาฯ
	รวม 2 โครงการ	-	-	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	-	-	-

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 : หมายความว่า 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตบโจทย์ของประชาชน

ค. Sustainable Development Goals (SDGs) : เป้าหมายที่ 10 ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ

ง. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดลำพูนที่ 4 เมืองแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดลำพูนที่ 3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี

6. ยุทธศาสตร์ ทต.ริมปิง : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

6.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองค์กร

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น หรือการเลือกตั้งอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด	การจัดการเลือกตั้ง	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง	มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น หรือการเลือกตั้งอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด	สำนักปลัด
2	ค่าใช้จ่ายในงานราชพิธีต่างๆ	เพื่อจัดกิจกรรมราชพิธีต่าง ๆ	ประชาชนและบุคลากร ทต.ริมปิง	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	มีกิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีของประชาชนตำบลริมปิง	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลำพูน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการให้ความรู้ด้านการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลำพูน	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลำพูน	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	จำนวนงบประมาณที่ได้อุดหนุน	ได้อุดหนุนงบประมาณให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลำพูน	สำนักปลัด
4	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลำพูน ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลำพูน	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลำพูน	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	จำนวนงบประมาณที่ได้อุดหนุน	ได้อุดหนุนงบประมาณให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลำพูน	สำนักปลัด
รวม 4 โครงการ		-	-	543,000	543,000	543,000	543,000	543,000	-	-	-

(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลริมปิง	เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตำบลริมปิง	ข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนา	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	จำนวนข้อมูลพื้นฐานที่จัดเก็บได้ในแต่ละด้าน	มีข้อมูลพื้นฐานสำหรับประกอบการพิจารณาจัดทำแผนพัฒนา	กองสวัสดิการฯ
รวม 1 โครงการ		-	-	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	-	-	-

6.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรในองค์กร

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	วันท้องถิ่นไทย	เพื่อให้บุคลากรได้รำลึกถึงผู้ก่อตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและความสำคัญของการปกครองท้องถิ่น	บุคลากรสังกัด ทต.ริมปิง	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม	บุคลากรได้รำลึกถึงผู้ก่อตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปกครองท้องถิ่น	สำนักปลัด
2	วันเทศบาล (24 เมษายน)	เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญและความเป็นมาของเทศบาลตำบล	บุคลากรสังกัด ทต.ริมปิง	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม	บุคลากรเห็นถึงความสำคัญและความเป็นมาของเทศบาลตำบล	สำนักปลัด
3	วันปิยมหาราช	เพื่อเป็นการสดุดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 5	ประชาชนในเขต ทต.ริมปิง	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ประชาชนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 5	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม	เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	ประชาชน ในเขต ทต.ริมปิง	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	มีกิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีของประชาชนตำบลริมปิง	สำนักปลัด
5	วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ	เพื่อแสดงความจงรักภักดี และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย	ประชาชน ในเขต ทต.ริมปิง	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	มีกิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีของประชาชนตำบลริมปิง	สำนักปลัด
6	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์	เพื่อสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี	พื้นที่ตำบล ริมปิง	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการ	ได้สนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ตำบลริมปิง	เพื่อพัฒนาและเพิ่ม ศักยภาพในการ ปฏิบัติงานให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรในสังกัด เทศบาลตำบลริมปิง	ผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากร สังกัด ทต.ริมปิง	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม	ผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรในสังกัด เทศบาลตำบลริมปิง มีศักยภาพในการ ปฏิบัติงาน	สำนักปลัด
8	อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย แก่คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา ตำบลริมปิง	เพื่อให้คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา มีความรู้ในด้านกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	คณะผู้บริหาร และสมาชิก ทต.ริมปิง	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม	คณะผู้บริหารและ สมาชิกสภาที่มีความรู้ ถึงบทบาทหน้าที่และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	สำนักปลัด
9	พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน แผนที่ภาษี	เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี ความรู้ความสามารถ ในการใช้ระบบโปรแกรม แผนที่ภาษี	บุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน ด้านภาษี	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	จำนวนบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน ด้านภาษีที่เข้า ร่วมกิจกรรม	บุคลากรมีความรู้ความ สามารถในการใช้ โปรแกรมแผนที่ภาษี	กองคลัง
10	เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	บุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน ด้านภาษี	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	จำนวนบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน ด้านภาษีที่เข้า ร่วมกิจกรรม	บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	กองคลัง
รวม 10 โครงการ		-	-	265,000	265,000	265,000	265,000	265,000	-	-	-

6.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	สถานที่ทำงานนอกระยะ นำทำงาน ด้วยกิจกรรม 5 ส.	เพื่อปรับปรุงและพัฒนา สถานที่ทำงานให้สวยงาม เหมาะสมกับการทำงาน	เทศบาลตำบล ริมปิง	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	จำนวนกิจกรรม ที่ดำเนินการ	บริเวณสำนักงาน มีความเป็นระเบียบ เหมาะสมกับการทำงาน	สำนักปลัด
2	ปรับปรุงและพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร	เพื่อปรับปรุงและพัฒนา ระบบสารสนเทศและ การสื่อสารของเทศบาล ตำบลริมปิง	เวปไซต์และ ช่องทางการ ติดต่อของ ทต.ริมปิง	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	จำนวนประชาชน ที่ได้รับประโยชน์	ระบบสารสนเทศและ การติดต่อสื่อสารของ เทศบาลตำบลริมปิง มีประสิทธิภาพ	กองยุทธศาสตร์ฯ
3	ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย เทศบาลตำบลริมปิง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนา ระบบเสียงตามสาย ให้ประชาชนได้รับรู้ ข้อมูลข่าวสารอย่าง ทั่วถึง	เสียงตามสาย ของ ทต.ริมปิง ทั้ง 10 หมู่บ้าน	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	จำนวนประชาชน ที่ได้รับประโยชน์	ระบบเสียงตามสาย ของเทศบาลฯ มีประสิทธิภาพและ ประชาชนได้รับข้อมูล ข่าวสารอย่างทั่วถึง	กองยุทธศาสตร์ฯ
	รวม 3 โครงการ	-	-	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	-	-	-

6.4 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนารายได้ของท้องถิ่น

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บรายได้	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลริมปิง	ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	จำนวนรายได้ที่เพิ่มขึ้น	มีการพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลริมปิง	กองคลัง
2	เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ด้วยการปรับปรุงระบบและฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลริมปิง	ระบบและฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	จำนวนรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการจัดเก็บภาษี	การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลริมปิงมีประสิทธิภาพมากขึ้น	กองคลัง
รวม 2 โครงการ		-	-	520,000	520,000	520,000	520,000	520,000	-	-	-

6.5 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	เสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการ แผนพัฒนาเทศบาลตำบลริมปิง	เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และเพิ่มความรู้ให้แก่ คณะกรรมการด้าน แผนพัฒนาท้องถิ่น	คณะกรรมการ ด้านแผนพัฒนา ท้องถิ่น	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คณะกรรมการด้าน แผนพัฒนามีศักยภาพ และมีความรู้เพิ่มมากขึ้น	กองยุทธศาสตร์ฯ
2	เสริมสร้างศักยภาพการจัดทำ แผนพัฒนาหมู่บ้านเพื่อการ ขับเคลื่อนแผนแบบบูรณาการ	เพื่อให้หมู่บ้านได้จัดทำ แผนพัฒนาหมู่บ้านของ ตนเอง และนำแผน พัฒนาหมู่บ้านบรรจุไว้ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น	แผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนพัฒนาท้องถิ่น	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	จำนวนโครงการ ที่ได้รับการบรรจุ เข้าแผนพัฒนา หมู่บ้านและแผน พัฒนาท้องถิ่น	หมู่บ้านสามารถจัดทำ แผนพัฒนาหมู่บ้านและ นำไปบรรจุไว้ในแผน พัฒนาท้องถิ่น	กองยุทธศาสตร์ฯ
3	ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง ความปรองดองและสมานฉันท์ ของคนในชาติ	เพื่อสร้างความรู้รัก สามัคคีและการมีส่วนร่วม ของประชาชน	คณะกรรมการ ศูนย์ปรองดองฯ ผู้นำชุมชนและ เยาวชน	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม	ประชาชนรู้รักสามัคคี และให้ความร่วมมือ ในกิจกรรมต่าง ๆ	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	สร้างความเข้มแข็งเครือข่าย ยุทธธรรมชุมชนตำบลริมปิง	เพื่อพัฒนาและเพิ่ม ศักยภาพเครือข่าย ยุทธธรรมชุมชนตำบล ริมปิง	เครือข่าย ยุทธธรรมชุมชน ตำบลริมปิง	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	จำนวนผู้เข้า ร่วมกิจกรรม	เครือข่ายยุทธธรรมชุมชน ตำบลริมปิงมีศักยภาพ เพิ่มขึ้น	สำนักปลัด
รวม 4 โครงการ		-	-	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	-	-	-

(2) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ส่งเสริมศักยภาพลูกเสือชาวบ้าน และประชาชนตำบลริมปิง	เพื่อส่งเสริมศักยภาพ ของลูกเสือชาวบ้าน และประชาชน ให้เป็น พลเมืองที่ดี	ลูกเสือชาวบ้าน และประชาชน	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	จำนวนผู้เข้า ร่วมกิจกรรม	ลูกเสือชาวบ้านและ ประชาชน เป็นพลเมือง ที่ดี	กองการศึกษาฯ
รวม 1 โครงการ		-	-	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-	-

6.6 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ประชาสัมพันธ์และอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษี	เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการชำระภาษีท้องถิ่น	ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	จำนวนผู้ค้างชำระภาษีลดลง	ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการชำระภาษีท้องถิ่น	กองคลัง
2	ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลริมปิง	เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ	ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.ริมปิง	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	จำนวนข้อมูลข่าวสารที่ได้เผยแพร่	มีศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน	สำนักปลัด
3	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และเพิ่มช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์หรือจัดทำวารสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและเพิ่มช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์	ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	จำนวนช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและมีช่องทางการร้องทุกข์ ร้องเรียนที่หลากหลาย	สำนักปลัด
รวม 3 โครงการ		-	-	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	-	-	-

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 : หมายความว่า 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ของประชาชน

ค. Sustainable Development Goals (SDGs) : เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ

ง. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดลำพูนที่ 4 เมืองแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดลำพูนที่ 4 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี

7. ยุทธศาสตร์ ทด.ริมปิง : ยุทธศาสตร์ที่ 7 การป้องกันการทุจริต

7.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมความซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรมจริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริต

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	สร้างจิตสำนึกและค่านิยมความซื่อสัตย์ สุจริตคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริตให้แก่เด็กและเยาวชนตำบลริมปิง	เพื่อสร้างจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริตให้แก่เด็กและเยาวชนตำบลริมปิง	เด็กและเยาวชน ในเขต ทด.ริมปิง	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	จำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม	เด็กและเยาวชน มีความตระหนักถึงความซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริต	สำนักปลัด กองการศึกษาฯ
2	สร้างจิตสำนึกและค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริตให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างทุกคน	เพื่อสร้างจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริตให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างทุกคน	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน และ ลูกจ้างในสังกัด ทด.ริมปิง	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างทุกคน มีความตระหนักถึงความซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรม จริยธรรม	ทุกกอง
รวม 2 โครงการ				-	-	-	-	-	-	-	-

(2) แผนงานการศึกษา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	เป็นคนดีมีคุณธรรมหนูทำได้	เพื่อสร้างจิตสำนึกในการเป็นคนดีมีคุณธรรมแก่เด็กนักเรียนและเยาวชนตำบลริมปิง	เด็กและเยาวชนในเขต ทต.ริมปิง	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรมส่งผลให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพต่อไปในอนาคต	กองการศึกษาฯ
2	โตไปไม่โกง	เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีความซื่อสัตย์สุจริต	เด็กและเยาวชนในเขต ทต.ริมปิง	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	เด็กและเยาวชนมีความซื่อสัตย์สุจริต	กองการศึกษาฯ
	รวม 2 โครงการ	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	-	-	-

7.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาภาคีเครือข่ายในการป้องกันการทุจริต

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	อาสาสมัครป้องกันการทุจริต ตำบลริมปิง (อส.ปบข.)	เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ ประชาชนในพื้นที่เห็น ความสำคัญของการ ป้องกันการทุจริต และ ความโปร่งใส และสร้าง อาสาสมัครในการป้องกัน การทุจริตในหมู่บ้าน และตำบลริมปิง	ภาคธุรกิจเอกชน และประชาชน ในเขต ทต.ริมปิง	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม	ภาคธุรกิจและประชาชน มีจิตสำนึกและตระหนัก ถึงบทบาทหน้าที่ของ ตนเองในฐานะพลเมือง ในการป้องกันการทุจริต ในพื้นที่	สำนักปลัด
2	พัฒนาภาคีเครือข่ายในการป้องกัน การทุจริต	เพื่อสร้างและพัฒนา ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม ในการป้องกันการทุจริต	ภาคีเครือข่าย	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	จำนวนภาคี เครือข่ายใน การป้องกัน	ภาคธุรกิจและประชาชน เป็นภาคีเครือข่ายและร่วม สอดส่องดูแลและป้องกัน	สำนักปลัด
3	เพิ่มศักยภาพองค์กรเครือข่าย อปท.โปร่งใส หัวใจคุณธรรม	เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ องค์กรเครือข่ายมี คุณธรรมและความ โปร่งใส	องค์กรเครือข่าย อปท.โปร่งใส หัวใจคุณธรรม	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	จำนวนเครือข่าย ที่เพิ่มขึ้น	องค์กรเครือข่ายมี คุณธรรมและความ โปร่งใส	สำนักปลัด
รวม 3 โครงการ		-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-	-

7.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมความเข้มแข็งในการป้องกันการทุจริต

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	สร้างความเข้มแข็งในการป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	เพื่อให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้	ประชาชน ในเขต ทต.ริมปิง	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	จำนวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง และไม่เกิดการทุจริต	ทุกกอง
2	สร้างความเข้มแข็งในการป้องกันการทุจริต	เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันการทุจริตกับทุกภาคส่วน	ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ และบุคลากร สังกัด ทต.ริมปิง	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือในการป้องกันการทุจริต	ทุกกอง
3	เดินรณรงค์ในวันต่อต้านการทุจริต	เพื่อให้ประชาชนทราบและเห็นถึงโทษของการทุจริตคอร์รัปชัน	ประชาชน ในเขต ทต.ริมปิง	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ประชาชนได้ทราบและเห็นถึงโทษของการทุจริตคอร์รัปชัน	ทุกกอง
4	ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาล	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง	ประชาชน ในเขต ทต.ริมปิง	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความโปร่งใส	ทุกกอง
รวม 4 โครงการ				-	-	-	-	-	-	-	-

7.4 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดองค์ความรู้แก่บุคลากรในการป้องกันการทุจริต

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	คุณธรรมจริยธรรมของฝ่าย การเมืองและข้าราชการประจำ	เพื่อให้ฝ่ายการเมือง ข้าราชการลูกจ้างทุก ฝ่ายรู้และเข้าใจคุณธรรม จริยธรรมของตนเอง และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูก ต้องและมีประสิทธิภาพ	ฝ่ายการเมือง ข้าราชการและ ลูกจ้างในสังกัด ทต.ริมปิง	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม	ฝ่ายการเมือง ข้าราชการ และลูกจ้าง มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติ งานและปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างถูกต้องและมี ประสิทธิภาพ	สำนักปลัด
2	อบรมให้ความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูล ข่าวสารและกฎหมายท้องถิ่น	เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร และกฎหมายท้องถิ่น แก่บุคลากรในสังกัด เทศบาลตำบลริมปิง	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และบุคลากร ในสังกัด ทต.ริมปิง	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม	คณะผู้บริหาร สมาชิก สภาฯ และบุคลากร ในสังกัดเทศบาลตำบล ริมปิง มีความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร	สำนักปลัด
3	จัดอบรมให้บุคลากรในสังกัด มีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ ของตนเอง โดยสุจริตอย่างยั่งยืน	เพื่อให้บุคลากรในสังกัด เทศบาลตำบลริมปิง มีจิตสำนึกในการปฏิบัติ หน้าที่ของตนเอง และ ไม่แสวงหาผลประโยชน์	บุคลากรในสังกัด ทต.ริมปิง	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม	บุคลากรในสังกัด เทศบาลตำบลริมปิง มีจิตสำนึกในการปฏิบัติ หน้าที่ของตนเอง และ ไม่แสวงหาผลประโยชน์	สำนักปลัด
4	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการป้องกันการ ทุจริต	เพื่อให้บุคลากรในสังกัด เทศบาลตำบลริมปิง ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง และโปร่งใส	บุคลากรในสังกัด ทต.ริมปิง	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม	บุคลากรในสังกัด ทต.ริมปิงสามารถ ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง และโปร่งใส	ทุกกอง
รวม 4 โครงการ		-	-	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	-	-	-

7.5 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เพิ่มศักยภาพในการป้องกันการทุจริตและพัฒนาเครือข่าย อปท.โปร่งใส หัวใจคุณธรรม

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	บุคคลต้นแบบ คนดีศรีริมปิง	เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้ทำความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริตให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชุมชนและสังคม	ประชาชนในเขต ทต.ริมปิงที่ทำความดีเป็นที่ประจักษ์	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ได้ยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้ทำความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริตให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชุมชนและสังคม	กองยุทธศาสตร์ฯ
2	เครือข่ายการมีส่วนร่วมในด้านความโปร่งใส	เพื่อสร้างจิตสำนึก ค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม ในการป้องกันการทุจริตให้แก่ภาคธุรกิจและประชาชน	ภาคธุรกิจเอกชนและประชาชนที่เป็นแกนนำในพื้นที่	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	จำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม	ภาคธุรกิจเอกชนและประชาชนมีความตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรมเพื่อป้องกันการทุจริต	ทุกกอง
3	พัฒนาระบบควบคุมภายในขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ	เพื่อพัฒนาระบบควบคุมภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถแก้ไขปัญหาและลดความเสี่ยงได้อย่างแท้จริง	บุคลากรในสังกัด ทต.ริมปิง	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	ระบบการควบคุมภายใน	ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและมีข้อผิดพลาดจากการทำงานน้อยลง	ทุกกอง
รวม 3 โครงการ		-	-	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ ที่ 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 : หมายความว่า 5 ไทยเป็นประตูการค้า การลงทุน และยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals (SDGs) : เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความ ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดลำพูนที่ 2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดลำพูนที่ 2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

1. ยุทธศาสตร์ ทต.ริมปิง : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่สาธารณะในท้องถิ่น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02/1

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
1	ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ บริเวณข้างวัดป่าแก หมู่ที่ 1 (หลังที่ 1)	เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการ จัดกิจกรรมของหมู่บ้าน	ศาลา 1 หลัง	-	300,000	-	-	-	ศาลาฯ ที่ได้มาตรฐาน	มีสถานที่ในการจัด กิจกรรมของหมู่บ้าน	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
2	ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ บริเวณข้างวัดป่าแก หมู่ที่ 1 (หลังที่ 2)	เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการ จัดกิจกรรมของหมู่บ้าน	ศาลา 1 หลัง	-	300,000	-	-	-	ศาลาฯ ที่ได้มาตรฐาน	มีสถานที่ในการจัด กิจกรรมของหมู่บ้าน	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
3	ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ บริเวณหน้าวัดป่าแก หมู่ที่ 1	เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการ จัดกิจกรรมของหมู่บ้าน	ศาลา 1 หลัง	-	300,000	-	-	-	ศาลาฯ ที่ได้มาตรฐาน	มีสถานที่ในการจัด กิจกรรมของหมู่บ้าน	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
4	ปรับปรุงภูมิทัศน์ฌาปนสถานบ้านป่าแก หมู่ที่ 1	เพื่อความเป็นระเบียบสวยงามและปลอดภัย	ปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 แห่ง	-	200,000	-	-	-	จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์	ภูมิทัศน์ที่เป็นระเบียบสวยงามและปลอดภัย	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
5	ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานกีฬา หมู่ที่ 2	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกาย	ลานกีฬา 1 แห่ง	-	300,000	-	-	-	จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกาย	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
6	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2	เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมของหมู่บ้าน	อาคาร 1 หลัง	-	200,000	-	-	-	อาคารฯ ที่ได้มาตรฐาน	มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมของหมู่บ้าน	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
7	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	เพื่อความเป็นระเบียบสวยงามและปลอดภัย	ปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 แห่ง	-	200,000	-	-	-	จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์	ภูมิทัศน์ที่เป็นระเบียบสวยงามและปลอดภัย	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
8	ปรับปรุงภูมิทัศน์ฌาปนสถาน หมู่ที่ 3	เพื่อความเป็นระเบียบสวยงามและปลอดภัย	จำนวน 1 แห่ง	-	70,000	-	-	-	จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์	ภูมิทัศน์ที่เป็นระเบียบสวยงามและปลอดภัย	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
9	ปรับปรุงศาลาศาสนพิธีฌาปนสถานบ้านฮ่องแล้ง หมู่ที่ 3	เพื่อใช้ในการประกอบพิธีฌาปนกิจศพ	ศาลา 1 หลัง	-	300,000	-	-	-	ศาลาฯ ที่ได้มาตรฐาน	มีศาลาสำหรับประกอบพิธีฌาปนกิจศพ	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
10	ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3	เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมของหมู่บ้าน	ศาลา 1 หลัง	-	300,000	-	-	-	ศาลาฯ ที่ได้มาตรฐาน	มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมของหมู่บ้าน	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
11	ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3	เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมของหมู่บ้าน	ศาลา 1 หลัง	-	200,000	-	-	-	ศาลาฯ ที่ได้มาตรฐาน	มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมของหมู่บ้าน	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
12	ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ บริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 (ต่อเนื่องของเดิม)	เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมของหมู่บ้าน	ศาลา 1 หลัง	-	400,000	-	-	-	ศาลาฯ ที่ได้มาตรฐาน	มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมของหมู่บ้าน	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
13	ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ บ้านศรีบังวัน หมู่ที่ 4	เพื่อใช้ในกิจกรรมของหมู่บ้าน	ลานอเนกประสงค์ 1 แห่ง	-	200,000	-	-	-	ลานอเนกประสงค์ ที่ได้มาตรฐาน	มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมของหมู่บ้าน	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
14	ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ บ้านศรีบังวัน หมู่ที่ 4 (หลังเดิม)	เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมของหมู่บ้าน	ศาลา 1 หลัง	-	350,000	-	-	-	ศาลาฯ ที่ได้มาตรฐาน	มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมของหมู่บ้าน	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
15	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหอเสื่อบ้าน หมู่ที่ 5	เพื่อความเป็นระเบียบสวยงามและปลอดภัย	ปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 แห่ง	-	70,000	-	-	-	จำนวนประชาชน ที่ได้รับประโยชน์	ภูมิทัศน์ที่เป็นระเบียบสวยงามและปลอดภัย	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
16	ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร หมู่ที่ 5	เพื่อความเป็นระเบียบสวยงามและปลอดภัย	ปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 แห่ง	-	150,000	-	-	-	จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์	ภูมิทัศน์ที่เป็นระเบียบสวยงามและปลอดภัย	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
17	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เก่า) หมู่ที่ 5	เพื่อความเป็นระเบียบสวยงามและปลอดภัย	ปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 แห่ง	-	100,000	-	-	-	จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์	ภูมิทัศน์ที่เป็นระเบียบสวยงามและปลอดภัย เรียนรู้ของเด็ก	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
18	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหอเสื่อบ้าน หมู่ที่ 6	เพื่อความเป็นระเบียบสวยงามและปลอดภัย	ปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 แห่ง	-	300,000	-	-	-	จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์	ภูมิทัศน์ที่เป็นระเบียบสวยงามและปลอดภัย	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
19	ก่อสร้างศาลาหน้าเมรุข้างวัดสันติรมปิง หมู่ที่ 6	เพื่อใช้ในการประกอบพิธีฌาปนกิจศพ	ศาลา 1 หลัง	-	1,500,000	-	-	-	ศาลาฯที่ได้มาตรฐาน	มีศาลาใช้สำหรับประกอบพิธีฌาปนกิจศพ	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
20	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณฌาปนสถานบ้านสันติรมปิง หมู่ที่ 6	เพื่อความเป็นระเบียบสวยงามและปลอดภัย	ปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 แห่ง	-	300,000	-	-	-	จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์	ภูมิทัศน์ที่เป็นระเบียบสวยงามและปลอดภัย	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
21	ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าวัดป่ายาง หมู่ที่ 8	เพื่อความเป็นระเบียบสวยงามและปลอดภัย	ปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 แห่ง	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์	ภูมิทัศน์ที่เป็นระเบียบสวยงามและปลอดภัย	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
22	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ฌาปนสถานบ้านป่ายาง หมู่ที่ 8	เพื่อความเป็นระเบียบ สวยงามและปลอดภัย	ปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 แห่ง	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	จำนวนประชาชน ที่ได้รับประโยชน์	ภูมิทัศน์ที่เป็นระเบียบ สวยงามและปลอดภัย	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
23	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ หอเสื่อบ้าน หมู่ที่ 8	เพื่อความเป็นระเบียบ สวยงามและปลอดภัย	ปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 แห่ง	-	240,000	-	-	-	จำนวนประชาชน ที่ได้รับประโยชน์	ภูมิทัศน์ที่เป็นระเบียบ สวยงามและปลอดภัย	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
24	ปรับปรุง/ต่อเติมอาคารอเนก ประสงค์ หลังวัดป่ายาง หมู่ที่ 8	เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการ จัดกิจกรรมของหมู่บ้าน	อาคาร 1 หลัง	-	250,000	-	-	-	อาคารฯ ที่ได้มาตรฐาน	มีสถานที่ในการจัด กิจกรรมของหมู่บ้าน	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
25	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านกลางทุ่ง หมู่ที่ 10	เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการ จัดกิจกรรมของหมู่บ้าน	ศาลา 1 หลัง	-	300,000	-	-	-	อาคารฯ ที่ได้มาตรฐาน	มีสถานที่ในการจัด กิจกรรมของหมู่บ้าน	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
	รวม 25 โครงการ	-	-	500,000	7,130,000	500,000	500,000	500,000	-	-		-

1. ยุทธศาสตร์ ทต.ริมปิง : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเท้า รางระบายน้ำ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
1	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอย 1 หมู่ที่ 1 บ้านป่าแก ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลาดยาง กว้าง 4 เมตร ยาว 123 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	180,000	-	-	-	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
2	ปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอย เลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 1 บ้านป่าแก ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางคอนกรีต กว้าง 3 เมตร ยาว 441 เมตร หนา 0.15 เมตร	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
3	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอย 2 หมู่ที่ 1 บ้านป่าแก ตำบลริมปิง (บ้านลუნา ป่าช้า)	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลาดยาง กว้าง 4 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.05 เมตร	200,000	-	-	-	-	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
4	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอย 3 หมู่ที่ 1 บ้านป่าแก ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลาดยาง กว้าง 4 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.05 เมตร	280,000	-	-	-	-	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
5	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอย 4 หมู่ที่ 1 บ้านป่าแก ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลาดยาง กว้าง 3 เมตร ยาว 106 เมตร หนา 0.05 เมตร	120,000	-	-	-	-	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
6	ปรับปรุงไหล่ทาง (ลูกรัง) ถนนเลียบบลำเหมืองชลประทาน หมู่ที่ 1 บ้านป่าแก ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ระยะทาง 1,130 เมตร	150,000	-	-	-	-	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
7	ปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนซอย 1 เชื่อมซอย 2 หมู่ที่ 2 บ้านร่องกาศ ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางคอนกรีต กว้าง 3 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร	400,000	-	-	-	-	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
8	ปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนซอย 2 หมู่ที่ 2 บ้านร่องภาค ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางคอนกรีต กว้าง 3 เมตร ยาว 370 เมตร หนา 0.15 เมตร	610,000	-	-	-	-	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
9	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนซอย 1 หมู่ที่ 3 บ้านฮ้องแล้ง ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	-ช่วงที่ 1 ผิวทางคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 30 เมตร -ช่วงที่ 2 ผิวทางลาดยาง กว้าง 3 เมตร ยาว 618 เมตร	330,000	-	-	-	-	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
10	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย 2 หมู่ที่ 3 บ้านฮ้องแล้ง ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลาดยาง กว้าง 3 เมตร ยาว 79 เมตร หนา 0.05 เมตร	250,000	-	-	-	-	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
11	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย 3 หมู่ที่ 3 บ้านฮ่องแล้ง ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	-ช่วงที่ 1 ผิวทางลาดยาง กว้าง 4 เมตร ยาว 475 เมตร -ช่วงที่ 2 ผิวทางลาดยาง กว้าง 2.5 เมตร ยาว 345 เมตร	470,000	-	-	-	-	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
12	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย 4 หมู่ที่ 3 บ้านฮ่องแล้ง ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลาดยาง กว้าง 4 เมตร ยาว 428 เมตร หนา 0.05 เมตร	500,000	-	-	-	-	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
13	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยฮ่องแล้ง-ศรีบังวัน-คูขาว หมู่ที่ 3 - 5 ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.15 เมตร	300,000	-	-	-	-	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
14	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 หมู่ที่ 3 บ้านฮ่องแล้ง ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางคอนกรีต กว้าง 2.5 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร	100,000	-	-	-	-	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย 6 หมู่ที่ 3 บ้านฮ่องแล้ง ตำบล ริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางคอนกรีต กว้าง 3 เมตร ยาว 66 เมตร หนา 0.15 เมตร	-	-	-	200,000	200,000	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลียบลำเหมืองใหม่ หมู่ที่ 3 บ้านฮ่องแล้ง ตำบล ริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางคอนกรีต กว้าง 2.5 เมตร ยาว 345 เมตร หนา 0.15 เมตร	470,000	470,000	470,000	470,000	470,000	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
17	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนซอย 2 หมู่ที่ 4 บ้านศรีบังวัน ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลาดยาง กว้าง 2.5 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	-	80,000	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
18	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาธารณะเชื่อมลำเหมืองซีเลือด-แม่แกบก้อง หมู่ที่ 4 บ้านศรีบังวัน ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลาดยาง กว้าง 3 เมตร ยาว 441 เมตร หนา 0.15 เมตร	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
19	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย 5 หมู่ที่ 4 บ้านศรีบังวัน ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางคอนกรีตคอนกรีต กว้าง 3 เมตร ยาว 859 เมตร หนา 0.15 เมตร	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
20	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยข้างบ้านนายมานพ จันตะพิงค์ หมู่ที่ 4 บ้านศรีบังวัน ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางคอนกรีต กว้าง 3 เมตร ยาว 74 เมตร หนา 0.15 เมตร	150,000	-	-	-	-	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
21	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะบริเวณหน้าสวน นายจันทา เสนา หมู่ที่ 4 บ้านศรีบังวัน ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางคอนกรีต กว้าง 3 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร	100,000	-	-	-	-	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
22	เปลี่ยนท่อข้ามถนนพร้อมเท คอนกรีต ซอย 1 หมู่ที่ 4 บ้านศรีบังวัน ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร จำนวน 7 ท่อน	80,000	-	-	-	-	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
23	เปลี่ยนท่อข้ามถนนพร้อมเท คอนกรีต ซอย 3 หมู่ที่ 4 บ้านศรีบังวัน ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร จำนวน 7 ท่อน	80,000	-	-	-	-	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
24	เปลี่ยนท่อข้ามถนนพร้อมเท คอนกรีต ซอย 4 หมู่ที่ 4 บ้านศรีบังวัน ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร จำนวน 7 ท่อน	80,000	-	-	-	-	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
25	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย 1 หมู่ที่ 4 บ้านศรีบังวัน ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลาดยาง กว้าง 4 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.05 เมตร	260,000	-	-	-	-	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
26	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย 3 หมู่ที่ 4 บ้านศรีบังวัน ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลาดยาง กว้าง 4 เมตร ยาว 178 เมตร หนา 0.05 เมตร	280,000	-	-	-	-	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
27	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย 4 หมู่ที่ 4 บ้านศรีบังวัน ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลาดยาง กว้าง 4 เมตร ยาว 176 เมตร หนา 0.05 เมตร	280,000	-	-	-	-	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
28	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยข้างบ้านนายบุญส่ง เล็กตัว หมู่ที่ 4 บ้านศรีบังวัน ตำบลริมปิง (ป่าเหมย)	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลาดยาง กว้าง 3 เมตร ยาว 21 เมตร หนา 0.05 เมตร	40,000	-	-	-	-	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
29	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสาธารณะแยกต้นมะขาม หลวงถึงแม่แกบก้อง ซอย 6 หมู่ที่ 4 บ้านศรีบังวัน ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลาดยาง กว้าง 3.5 เมตร ยาว 688 เมตร หนา 0.05 เมตร	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
30	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอย 4 หมู่ที่ 5 บ้านเจดีย์ขาว ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลาดยาง กว้าง 4 เมตร ยาว 948 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	-	2,100,000	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
31	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอยหลังวัดเจดีย์ขาว (สท.หนานรุน) หมู่ที่ 5 บ้านเจดีย์ขาว ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลาดยาง กว้าง 3 เมตร ยาว 72 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	-	120,000	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
32	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอยหลังวัดเจดีย์ขาว (บ้านชัยชนะ) หมู่ที่ 5 บ้านเจดีย์ขาว ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวลาดยาง กว้าง 2.5 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	-	60,000	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
33	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 (สท.แมว) หมู่ที่ 5 บ้านเจดีย์ขาว ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางคอนกรีต กว้าง 3 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 0.15 เมตร	340,000	-	-	-	-	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
34	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ซอย 5 ซ่างวัดเจดีย์ขาว หมู่ที่ 5 บ้านเจดีย์ขาว ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลาดยาง กว้าง 4 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	-	120,000	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
35	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ซอย 8 หมู่ที่ 5 บ้าน เจดีย์ขาว ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลาดยาง กว้าง 4 เมตร ยาว 137 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	-	200,000	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
36	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บ้านเจดีย์ขาวสายใน หมู่ที่ 5 บ้านเจดีย์ขาว ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลาดยาง กว้าง 4 เมตร ยาว 856 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	-	1,200,000	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
37	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนายอ้าย กันธิยะ หมู่ที่ 5 บ้านเจดีย์ขาว ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางคอนกรีต กว้าง 3 เมตร ยาว 411 เมตร หนา 0.15 เมตร	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
38	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยข้างบ้านนายคำคุณรังษี หมู่ที่ 5 บ้านเจดีย์ขาว ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลาดยาง กว้าง 3 เมตร ยาว 301 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	160,000	160,000	-	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
39	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาธารณะซอยหน้าบ้านนางสุนี อาหมื่น หมู่ที่ 5 บ้านเจดีย์ขาว ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางคอนกรีต กว้าง 2.5 เมตร ยาว 128 เมตร หนา 0.15 เมตร	180,000	-	-	-	-	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
40	ก่อสร้างสะพานข้ามลำเหมืองแสนยศ เชื่อมระหว่างป่าม่วงถึงหลังวัดเจดีย์ขาว หมู่ที่ 5 บ้านเจดีย์ขาว ตำบลริมปิง	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	กว้าง 5 เมตร ยาว 3.5 เมตร	350,000	-	-	-	-	สะพานที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)					
41	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอยสวน นายถา จันตะรังษี (ต่อเนื้อ ของเดิม) หมู่ที่ 5 บ้านเจดีย์ขาว ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางคอนกรีต กว้าง 3 เมตร ยาว 142 เมตร หนา 0.15 เมตร	120,000	-	-	-	-	-	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
42	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอยหล่อพระ แม่แกบก้อง หมู่ที่ 5 บ้านเจดีย์ขาว ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร	450,000	-	-	-	-	-	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
43	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอยข้างโรงเรียน สอนภาษาญี่ปุ่น หมู่ที่ 5 บ้านเจดีย์ขาว ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางคอนกรีต กว้าง 3 เมตร ยาว 252 เมตร หนา 0.15 เมตร	-	-	200,000	200,000	-	-	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
44	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนนายหล้า ชัยวงศ์ ถึงบ้านนางอริน จันแก้ว หมู่ที่ 5 บ้านเจดีย์ขาว ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางคอนกรีต กว้าง 2.5 เมตร ยาว 273 เมตร หนา 0.15 เมตร	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
45	เสริมผิวทางคอนกรีต ซอยศรีหมื่น หมู่ที่ 5-6 (ตั้งแต่แยกบ้านลุงคำถึงต้นโพธิ์)	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	ยาว 167 เมตร	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้	ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
46	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนซอย 6 เทศบาลตำบลริมปิง (หน้าร้านลาบลุงคำ)	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลาดยาง กว้าง 4 เมตร ยาว 455 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	-	730,000	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
47	ขยายผิวไหล่ทางคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนซอย 6 เทศบาลตำบลริมปิง	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	กว้าง 2 เมตร ยาว 455 เมตร หนา 0.15 เมตร	200,000	200,000	200,000	-	-	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
48	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนซอย 9 เทศบาล ตำบลริมปิง (ข้างแลคตาซอย ซ้อป) เชื่อมริมปิง-ต้นแจะ	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลาดยาง กว้าง 4 เมตร ยาว 606 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	-	1,000,000	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
49	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย 12 เทศบาลตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลาดยาง กว้าง 2.5 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.05 เมตร	125,000	-	-	-	-	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
50	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนซอย 19 เทศบาลตำบลริมปิง (สายหลัก หมู่ที่ 6 ถึงวัดสันนิรมปิง)	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลาดยาง กว้าง 4 เมตร ยาว 356 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	-	430,000	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
51	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนซอยข้างเทศบาลตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลาดยาง กว้าง 4 เมตร ยาว 218 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	-	350,000	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
52	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเหมืองขี้เลือด หมู่ที่ 6 บ้านสันนิรมปิง ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 1,755 เมตร หนา 0.15 เมตร	-	-	-	3,500,000	-	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
53	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย 1 หมู่ที่ 6 บ้านสันริมปิง ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	กว้าง 4 เมตร ยาว 74 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 269 ตร.ม.	-	-	-	-	110,000	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
54	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนซอย 2 หมู่ที่ 6 บ้านสันริมปิง ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลาดยาง กว้าง 3 เมตร ยาว 119 เมตร หนา 0.05 เมตร	140,000	-	-	-	-	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
55	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนซอย 3 หมู่ที่ 6 บ้านสันริมปิง ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.15 เมตร	-	-	-	-	420,000	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
56	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอย 4 หมู่ที่ 6 บ้านสันริมปิง ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลาดยาง กว้าง 3 เมตร ยาว 1,091 เมตร หนา 0.05 เมตร	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
57	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเชื่อมซอย 4 หมู่ที่ 6 บ้านสันริมปิง ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลาดยาง กว้าง 3 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.05 เมตร	222,000	-	-	-	-	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
58	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอย 5 หมู่ที่ 6 บ้านสันริมปิง ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลาดยาง กว้าง 2.70 ม. ยาว 33 เมตร หนา 0.05 เมตร	36,000	-	-	-	-	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
59	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอย 6 หมู่ที่ 6 บ้านสันริมปิง ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลาดยาง กว้าง 4 เมตร ยาว 507 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	-	310,000	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
60	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอย 7 หมู่ที่ 6 บ้านสันริมปิง ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลาดยาง กว้าง 2.80 ม. ยาว 133 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	-	150,000	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
61	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอย 8 หมู่ที่ 6 บ้านสันริมปิง ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลาดยาง กว้าง 4 เมตร ยาว 243 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	-	390,000	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
62	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอย 9 หมู่ที่ 6 บ้านสันริมปิง ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลาดยาง กว้าง 3 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.05 เมตร	80,000	-	-	-	-	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
63	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอย 11 หมู่ที่ 6 บ้านสันริมปิง ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลาดยาง กว้าง 3 เมตร ยาว 254 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	-	310,000	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
64	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอย 12 หมู่ที่ 6 บ้านสันริมปิง ตำบลริมปิง (ผอ.เล็ก)	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลาดยาง กว้าง 3 เมตร ยาว 171 เมตร หนา 0.05 เมตร	205,000	-	-	-	-	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
65	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอย 13 หมู่ที่ 6 บ้านสันริมปิง ตำบลริมปิง (ป่าศรี)	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลาดยาง กว้าง 3 เมตร ยาว 84 เมตร หนา 0.05 เมตร	100,000	-	-	-	-	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
66	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอยถนนใหม่ (ซอยข้างลาบลุงคำ) หมู่ที่ 6 บ้านสันริมปิง ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลาดยาง กว้าง 3 เมตร ยาว 243 เมตร หนา 0.05 เมตร	300,000	-	-	-	-	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
67	ปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยจัดสรรหลังเทศบาลตำบลริมปิง หมู่ที่ 6 บ้านสันริมปิง ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 83 เมตร หนา 0.15 เมตร	200,000	-	-	-	-	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
68	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอยข้างร้านลาบลุงคำ 2 หมู่ที่ 6 บ้านสันริมปิง ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลาดยาง กว้าง 3 เมตร ยาว 242 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	-	300,000	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
69	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอยบ้านนายถนอม ยาชานา หมู่ที่ 6 บ้านริมปิง ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลาดยาง กว้าง 4 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	-	290,000	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
70	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอยบ้านเกาะสันริมปิง หมู่ที่ 6 บ้านสันริมปิง ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลาดยาง กว้าง 3 เมตร ยาว 108 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	130,000	-	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
71	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอยสวนนายบุญเลิศ กันทะวิไล (หนานเลิศ) หมู่ที่ 6 บ้านสันริมปิง ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลาดยาง กว้าง 3 เมตร ยาว 550 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	660,000	-	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
72	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยป่าช้าป่าม่วง หมู่ที่ 6 บ้านสันริมปิง ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางคอนกรีต กว้าง 2.5 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร	-	200,000	-	-	-	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
73	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยป่าช้าหลังโรงเรียน ตำบลริมปิง หมู่ที่ 6 บ้านสันริมปิง ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางคอนกรีต กว้าง 3 เมตร ยาว 122 เมตร หนา 0.15 เมตร	220,000	-	-	-	-	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
74	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยหน้าบ้านนางสาว พรรณ ผุสดี หมู่ที่ 6 บ้านสันริมปิง ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางคอนกรีต กว้าง 1.5 เมตร ยาว 84 เมตร หนา 0.15 เมตร	70,000	-	-	-	-	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
75	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียยถนนสาธารณะ ตั้งแต่ สวนนายอรุณ จันตะพิงค์ ถึงสวนนายบุญมี ผุสดี หมู่ที่ 6 บ้านสันริมปิง ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางคอนกรีต กว้าง 3 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร	100,000	-	-	-	-	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
76	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอย 1 หมู่ที่ 7 บ้านหนองผำ ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางคอนกรีต กว้าง 3 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร	-	280,000	-	-	-	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
77	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนซอย 2 หมู่ที่ 7 บ้านหนองผำ ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลาดยาง กว้าง 3 เมตร ยาว 355 เมตร หนา 0.05 เมตร	430,000	-	-	-	-	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
78	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอย 3 หมู่ที่ 7 บ้านหนองผำ ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 425 เมตร หนา 0.15 เมตร	-	1,100,000	-	-	-	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
79	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนซอย 5 หมู่ที่ 7 บ้านหนองผำ ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลาดยาง กว้าง 4 เมตร ยาว 222 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	360,000	-	-	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
80	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนซอย 5 เชื่อมซอย 6 หมู่ที่ 7 บ้านหนองผำ ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลาดยาง กว้าง 3 เมตร ยาว 62 เมตร หนา 0.05 เมตร	80,000	-	-	-	-	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
81	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนซอย 6 หมู่ที่ 7 บ้านหนองผำ ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลาดยาง กว้าง 4 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	300,000	-	-	-	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
82	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนซอย 7 หมู่ที่ 7 บ้านหนองผำ ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลาดยาง กว้าง 3 เมตร ยาว 71 เมตร หนา 0.05 เมตร	85,000	-	-	-	-	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
83	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอย 8 หมู่ที่ 7 บ้านหนองผำ ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 223 เมตร หนา 0.15 เมตร	540,000	-	-	-	-	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
84	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนซอย 9 หมู่ที่ 7 บ้านหนองผำ ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลาดยาง กว้าง 3 เมตร ยาว 527 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	-	630,000	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
85	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนซอย 11 เทศบาลตำบลริมปิง ถึงหมู่ที่ 7 บ้านหนองผำ ตำบลริมปิง (ซอย 4 บ้านหนองผำ)	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลาดยาง กว้าง 3 เมตร ยาว 449 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	540,000	-	-	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
86	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนซอย 17 เทศบาลตำบลริมปิง ถึงหมู่ที่ 6 บ้านหนองผำ ตำบลริมปิง (ร้านเกียรติคุณ)	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลาดยาง กว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	150,000	-	-	-	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
87	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 7 บ้านหนองผำ ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลาดยาง กว้าง 3 เมตร ยาว 333 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	-	400,000	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
88	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนซอยข้างบ้านนายแก้ว แก้วปิงชัย หมู่ที่ 7 บ้านหนองผำ ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลาดยาง กว้าง 3 เมตร ยาว 27 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	-	33,000	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
89	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคอนกรีต ถนนซอย 1 บ้านเกาะช้างบ้านนายณรงค์ ศิริตะ หมู่ที่ 7 บ้านหนองผำ ตำบลริมปิง (เลียบบลำเหมืองปู่ไธ่)	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 302 เมตร หนา 0.15 เมตร	730,000	-	-	-	-	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
90	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนซอยบ้านครูอ้อย หมู่ที่ 7 บ้านหนองผำ ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลาดยาง กว้าง 3 เมตร ยาว 93 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	120,000	-	-	-	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
91	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอย 2 บ้านเกาะ หมู่ที่ 7 บ้านหนองผำ ตำบล ริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 630 เมตร หนา 0.15 เมตร	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
92	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น ถนนสาธารณะเลียบลำเหมือง เสียน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านหนองผำ ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลูกรัง กว้าง 3 เมตร ยาว 1,179 เมตร หนา 0.20 เมตร	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
93	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะหน้าบ้าน นายจำรัส โปธาศรี หมู่ที่ 7 บ้านหนองผำ ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางคอนกรีต กว้าง 3 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร	230,000	-	-	-	-	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
94	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนสาธารณะซอย ข้างบ้านนางอัจฉรา สิงห์แก้ว หมู่ที่ 7 บ้านหนองผำ ตำบล ริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลาดยาง กว้าง 3 เมตร ยาว 107 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	130,000	-	-	-	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
95	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนซอย 1 หมู่ที่ 8 บ้านป่ายาง ตำบลลิ่มปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลาดยาง กว้าง 4 เมตร ยาว 325 เมตร หนา 0.05 เมตร	520,000	-	-	-	-	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
96	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนซอย 2 หมู่ที่ 8 บ้านป่ายาง ตำบลลิ่มปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลาดยาง กว้าง 3 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	200,000	-	-	-	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
97	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนซอย 2/1 หมู่ที่ 8 บ้านป่ายาง ตำบลลิ่มปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลาดยาง กว้าง 3 เมตร ยาว 76 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	100,000	-	-	-	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
98	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนซอย 3 หมู่ที่ 8 บ้านป่ายาง ตำบลลิ่มปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลาดยาง กว้าง 4 เมตร ยาว 228 เมตร หนา 0.05 เมตร	370,000	-	-	-	-	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
99	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนซอย 4 หมู่ที่ 8 บ้านป่ายาง ตำบลลิ่มปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลาดยาง กว้าง 4 เมตร ยาว 269 เมตร หนา 0.05 เมตร	430,000	-	-	-	-	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
100	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนซอย 5 หมู่ที่ 8 บ้านป่ายาง ตำบลลิ่มปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลาดยาง กว้าง 2.50 เมตร ยาว 273 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	-	275,000	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
101	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 หมู่ที่ 8 บ้านป่ายาง ตำบลลิ่มปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางคอนกรีต กว้าง 3 เมตร ยาว 192 เมตร หนา 0.15 เมตร	350,000	-	-	-	-	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
102	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอย 7 หมู่ที่ 8 บ้านป่ายาง ตำบลลิ่มปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางคอนกรีต กว้าง 3 เมตร ยาว 232 เมตร หนา 0.15 เมตร	420,000	-	-	-	-	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
103	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนซอย 8 หมู่ที่ 8 บ้านป่ายาง ตำบลลิ่มปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลาดยาง กว้าง 4 เมตร ยาว 255 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	310,000	-	-	-	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
104	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนซอย 9 หมู่ที่ 8 บ้านป่ายาง ตำบลลิ่มปิง (ข้างบ้านอ้ายตรี)	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลาดยาง กว้าง 2.50 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	120,000	-	-	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
105	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนซอย 10 หมู่ที่ 8 บ้านป่ายาง ตำบลลิ่มปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลาดยาง กว้าง 3.50 เมตร ยาว 173 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	-	250,000	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
106	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนซอย 11 หมู่ที่ 8 บ้านป่ายาง ตำบลลิ่มปิง (ข้างป่าช้า)	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลาดยาง กว้าง 3 เมตร ยาว 478 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	600,000	-	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
107	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอย 12 หมู่ที่ 8 บ้านป่ายาง ตำบลลิ่มปิง (หลังโรงเรียน)	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางคอนกรีต กว้าง 3 เมตร ยาว 528 เมตร หนา 0.15 เมตร	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
108	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนซอย 13 หมู่ที่ 8 บ้านป่ายาง ตำบลลิ่มปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลาดยาง กว้าง 3 เมตร ยาว 309 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	-	420,000	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
109	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอย 14 หมู่ที่ 8 บ้านป่ายาง ตำบลลิ่มปิง (ทิศเหนือลำเหมือง เสียน้ำ)	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางคอนกรีต กว้าง 3 เมตร ยาว 1,179 เมตร หนา 0.15 เมตร	-	-	-	-	2,209,000	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
110	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะข้างบ้าน นายสวัสดิ์ สมพิงค์ หมู่ที่ 8 บ้านป่ายาง ตำบลลิ่มปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางคอนกรีต กว้าง 3 เมตร ยาว 178 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ลูกรัง ไม่น้อยกว่า 534 ตร.ม.	-	320,000	-	-	-	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
111	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะข้างสวนนายถนอม พรหมพิงค์ หมู่ที่ 8 บ้านป่ายาง ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางคอนกรีต กว้าง 3 เมตร ยาว 108 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ลูกรังไม่น้อยกว่า 324 ตร.ม.	-	190,000	-	-	-	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
112	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะเลียบลำเหมืองเสียน้ำทางทิศใต้ (ข้างประปา) หมู่ที่ 8 บ้านป่ายาง ตำบลริมปิง (ต่อเนื่องของเดิม)	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางคอนกรีต กว้าง 3 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร	432,000	-	-	-	-	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
113	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอย 1 หมู่ที่ 9 บ้านสบปะ ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 683 เมตร หนา 0.15 เมตร	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
114	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนซอย 2 หมู่ที่ 9 บ้านสบปะ ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลาดยาง กว้าง 4 เมตร ยาว 845 เมตร หนา 0.05 เมตร	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
115	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนซอย 3 หมู่ที่ 9 บ้านสบปะ ตำบลริมปิง (อ้อยเป็ง)	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางคอนกรีต กว้าง 3 เมตร ยาว 268 เมตร หนา 0.15 เมตร	320,000	-	-	-	-	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
116	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนซอย 4 หมู่ที่ 9 บ้านสบปะ ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลาดยาง กว้าง 3 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.05 เมตร	210,000	-	-	-	-	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
117	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยเสียบลำเหมืองท่า หมู่ที่ 9 บ้านสบปะ ตำบลริมปิง (ต่อเนื่องของเดิม) (ช่วงที่ 1)	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลาดยาง กว้าง 4 เมตร ยาว 311 เมตร หนา 0.05 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
118	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเลียบลำเหมืองท่า หมู่ที่ 9 บ้านสบปะ ตำบลริมปิง (ต่อเนื่องของเดิม) (ช่วงที่ 2)	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 460 เมตร หนา 0.15 เมตร	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
119	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนซอยลำเหมืองโค้ง หมู่ที่ 9 บ้านสบปะ ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลาดยาง กว้าง 3 เมตร ยาว 370 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	-	500,000	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
120	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนซอยสันใน หมู่ที่ 9 บ้านสบปะ ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลาดยาง กว้าง 3 เมตร ยาว 668 เมตร หนา 0.05 เมตร	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
121	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก ซอยสัมพันธ์ หมู่ที่ 9 บ้านสบปะ ตำบลริมปิง (ช่วงที่ 1)	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลาดยาง กว้าง 3 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.05 เมตร	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
122	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสัมพันธ์ หมู่ที่ 9 บ้านสบปะ ตำบลริมปิง (ช่วงที่ 2)	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางคอนกรีต กว้าง 3 เมตร ยาว 149 เมตร หนา 0.15 เมตร	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
123	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลียบลำเหมืองเสียน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านสบปะ ตำบลริมปิง (ถนนใหม่)	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางคอนกรีต กว้าง 3 เมตร ยาว 770 เมตร หนา 0.15 เมตร	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
124	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนตัดใหม่ไปลำเหมืองเสียน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านสบปะ ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางคอนกรีต กว้าง 3 เมตร ยาว 148 เมตร หนา 0.15 เมตร	-	-	-	260,000	-	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
125	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหมู่ที่ 9 บ้านสบปะ ตำบลริมปิง เชื่อมหมู่ที่ 6 บ้านสัมมะนะ ตำบลต้นธง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร	550,000	-	-	-	-	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
126	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยใหม่ (แยกซอย 3) หมู่ที่ 9 บ้านสบปะ ตำบลริมปิง (ลุ่มนวย)	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางคอนกรีต กว้าง 2.50 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร	250,000	-	-	-	-	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
127	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนซอย 1 หมู่ที่ 10 บ้านกลางทุ่ง ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลาดยาง กว้าง 3 เมตร ยาว 251 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	-	300,000	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
128	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนซอย 2 หมู่ที่ 10 บ้านกลางทุ่ง ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลาดยาง กว้าง 4 เมตร ยาว 446 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	-	350,000	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
129	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอย 2 หมู่ที่ 10 บ้านกลางทุ่ง ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 144 เมตร หนา 0.15 เมตร	720,000	-	-	-	-	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
130	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอย 3 หมู่ที่ 10 บ้านกลางทุ่ง ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลาดยาง กว้าง 3 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	-	150,000	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
131	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอย 3 หมู่ที่ 10 บ้านกลางทุ่ง ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางคอนกรีต กว้าง 3 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร	230,000	-	-	-	-	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
132	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอย 4 หมู่ที่ 10 บ้านกลางทุ่ง ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลาดยาง กว้าง 3 เมตร ยาว 249 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	300,000	-	-	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
133	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอย 5 หมู่ที่ 10 บ้านกลางทุ่ง ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลาดยาง กว้าง 3 เมตร ยาว 328 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	400,000	-	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
134	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนซอย 7 หมู่ที่ 10 บ้านกลางทุ่ง ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลาดยาง กว้าง 3 เมตร ยาว 105 เมตร หนา 0.05 เมตร	126,000	-	-	-	-	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
135	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยข้างบ้านนาวิชัย พรหมพิงค์ หมู่ที่ 10 บ้านกลางทุ่ง ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 294 เมตร หนา 0.15 เมตร	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
136	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางแสงหล้า มโนชัย หมู่ที่ 10 บ้านกลางทุ่ง ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางคอนกรีต กว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร	350,000	-	-	-	-	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
137	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนางแสงหล้า มโนชัย หมู่ที่ 10 บ้านกลางทุ่ง ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลาดยาง กว้าง 3 เมตร ยาว 295 เมตร หนา 0.05 เมตร	-	-	-	-	180,000	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
138	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอยข้างเรือนจำ จังหวัดลำพูน	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
139	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอยข้างบ้าน นายสุรสิทธิ์ อุ่นเรือนพิงค์ หมู่ที่ 10 บ้านกลางทุ่ง ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางคอนกรีต กว้าง 3 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อย กว่า 360 ตร.ม.	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
140	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะแยกสวนนาย จรัล พรหมพิงค์ หมู่ที่ 10 บ้านกลางทุ่ง ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	กว้าง 3 เมตร ยาว 320 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ลูกรัง ไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม.	200,000	200,000	200,000	-	-	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
141	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะหน้าบ้านนาย เฉลิมชัย อินต๊ะพิงค์ หมู่ที่ 10	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางคอนกรีต กว้าง 3 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.20 เมตร	-	-	135,000	-	-	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
142	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะ ซอยสวน นายมี พรหมพิงค์ หมู่ที่ 10 บ้านกลางทุ่ง ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางคอนกรีต กว้าง 3 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
143	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอยกุ่มเปี้ย หมู่ที่ 10 บ้านกลางทุ่ง ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางคอนกรีต กว้าง 3 เมตร ยาว 1,175 เมตร หนา 0.20 เมตร	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
144	ติดตั้งราวกันตกถนนเลียบ ลำเหมืองชลประทาน หมู่ที่ 1 บ้านป่าแก ตำบลริมปิง	เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ จากการสัญจรของ ประชาชน	ราวกันตก 1 แห่ง	-	300,000	-	-	-	ราวกันตก ที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจร ได้อย่างปลอดภัย	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
145	ติดตั้งราวกันตกถนนซอย 1 หมู่ที่ 2 บ้านร่องกาศ ตำบลริมปิง	เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการสัญจรของประชาชน	ราวกันตก 1 แห่ง	-	300,000	-	-	-	ราวกันตกที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรได้อย่างปลอดภัย	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
146	ติดตั้งราวกันตกถนนซอย 2 หมู่ที่ 2 บ้านร่องกาศ ตำบลริมปิง	เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการสัญจรของประชาชน	ราวกันตก 1 แห่ง	-	300,000	-	-	-	ราวกันตกที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรได้อย่างปลอดภัย	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
147	ติดตั้งราวกันตกถนนเลียบบ้านหนองผำ ตำบลริมปิง หมู่ที่ 7	เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการสัญจรของประชาชน	ราวกันตก 1 แห่ง	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	ราวกันตกที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรได้อย่างปลอดภัย	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
148	ก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งลำเหมืองสาธารณะข้างบ้านนางจันทร์นวล เศวตปวิต หมู่ที่ 7 บ้านหนองผำ ตำบลริมปิง	เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการสัญจรของประชาชน	ยาว 30 เมตร สูง 1.60 เมตร	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	กำแพงป้องกันตลิ่งที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรได้อย่างปลอดภัย	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
149	วางท่อระบายน้ำถนนเลียบริมลำเหมืองชลประทาน หมู่ที่ 1 บ้านป่าแก ตำบลริมปิง	เพื่อให้มีระบบการระบายน้ำที่ดีในหมู่บ้าน	ท่อระบายน้ำจำนวน 5 จุด	-	-	-	100,000	-	ท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน	ในหมู่บ้านมีระบบการระบายน้ำที่ดี น้ำไม่ท่วมขัง	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
150	วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองสาธารณะ ซอย 6 (ต่อเนื่องจากบ่อพักเดิม) หมู่ที่ 3 บ้านฮ่องแล้ง ตำบลริมปิง	เพื่อให้มีระบบการระบายน้ำที่ดีในหมู่บ้าน	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 30 เมตร	100,000	-	-	-	-	ท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน	ในหมู่บ้านมีระบบการระบายน้ำที่ดี น้ำไม่ท่วมขัง	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
151	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสาธารณะตั้งแต่หน้าบ้านนายทรงเดช นันตะวันนา ถึงลำเหมืองใหม่ (ถนนไปกุชชาฮ่องแล้ง) หมู่ที่ 4 บ้านศรีบังวัน ตำบลริมปิง (ต่อเนื่องของเดิม)	เพื่อให้มีระบบการระบายน้ำที่ดีในหมู่บ้าน	ท่อพร้อมบ่อพัก เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาว 300 เมตร	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	วางระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน	ในหมู่บ้านมีระบบการระบายน้ำที่ดี น้ำไม่ท่วมขัง	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
152	วางท่อพร้อมก่อสร้างถนน สาธารณะแยกซอยสวน นายสุพัฒน์ อินตะพิงค์ หมู่ที่ 4 บ้านศรีบังวัน ตำบลริมปิง	เพื่อให้มีระบบการ ระบายน้ำที่ดีในหมู่บ้าน	วางท่อพร้อม บ่อพักขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร ยาว 90 เมตร	-	-	450,000	-	-	ท่อพร้อมถนน ที่ได้มาตรฐาน	ในหมู่บ้านมีระบบ การระบายน้ำที่ดี น้ำไม่ท่วมขัง	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
153	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ลำเหมืองสาธารณะ กู่แดง หมู่ที่ 4 บ้านศรีบังวัน ตำบลริมปิง	เพื่อให้มีระบบการ ระบายน้ำที่ดีในหมู่บ้าน	รางระบายน้ำ กว้าง 0.30 เมตร ยาว 195 เมตร ลึก 0.50 เมตร	-	-	-	250,000	250,000	รางระบายน้ำ ที่ได้มาตรฐาน	ในหมู่บ้านมีระบบ การระบายน้ำที่ดี น้ำไม่ท่วมขัง	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
154	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้าน นายทรงเดช นันตะวันนา ถึงลำเหมืองใหม่ หมู่ที่ 4 บ้านศรีบังวัน ตำบลริมปิง	เพื่อให้มีระบบการ ระบายน้ำที่ดีในหมู่บ้าน	รางระบายน้ำ กว้าง 0.30 เมตร ยาว 427 เมตร ลึก 0.50 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	รางระบายน้ำ ที่ได้มาตรฐาน	ในหมู่บ้านมีระบบ การระบายน้ำที่ดี น้ำไม่ท่วมขัง	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
155	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู เพื่อขยายถนนซอย 6 (ตั้งแต่ ต้นโพธิ์ถึงลำเหมืองแม่แกบก้อง) หมู่ที่ 4 บ้านศรีบังวัน ตำบลริมปิง	เพื่อให้มีระบบการ ระบายน้ำที่ดีในหมู่บ้าน	กว้าง 1.20 เมตร ยาว 250 เมตร ลึก 1.20 เมตร	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	รางระบายน้ำ ที่ได้มาตรฐาน	ในหมู่บ้านมีระบบ การระบายน้ำที่ดี น้ำไม่ท่วมขัง	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
156	วางท่อระบายน้ำ ซอย 6 หมู่ที่ 5 บ้านเจดีย์ขาว ตำบลริมปิง	เพื่อให้มีระบบการ ระบายน้ำที่ดีในหมู่บ้าน	ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร	20,000	-	-	-	-	ท่อระบายน้ำ ที่ได้มาตรฐาน	ในหมู่บ้านมีระบบ การระบายน้ำที่ดี น้ำไม่ท่วมขัง	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
157	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอย 4 หมู่ที่ 5 บ้านเจดีย์ขาว ตำบลริมปิง (ต่อเนื่องของเดิม)	เพื่อให้มีระบบการ ระบายน้ำที่ดีในหมู่บ้าน	กว้าง 1.20 เมตร ยาว 740 เมตร ลึก 1.20 เมตร	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	รางระบายน้ำ ที่ได้มาตรฐาน	ในหมู่บ้านมีระบบ การระบายน้ำที่ดี น้ำไม่ท่วมขัง	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
158	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนสาธารณะทางเข้าสู่สวน ป่าม่วง (ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ 5 บ้านเจดีย์ขาว ตำบลริมปิง	เพื่อให้มีระบบการ ระบายน้ำที่ดีในหมู่บ้าน	รางยู กว้าง 1.20 เมตร ยาว 95 เมตร ลึก 1.20 เมตร	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	รางระบายน้ำ ที่ได้มาตรฐาน	ในหมู่บ้านมีระบบ การระบายน้ำที่ดี น้ำไม่ท่วมขัง	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
159	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะหลัก ตั้งแต่บ้านนายประพันธ์ โยธา ถึงบ้านนายบุญยัง (ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ 5 บ้านเจดีย์ขาว ตำบลริมปิง	เพื่อให้มีระบบการระบายน้ำที่ดีในหมู่บ้าน	กว้าง 0.30 เมตร ยาว 388 เมตร ลึก 0.50 เมตร	-	-	-	-	1,200,000	รางระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน	ในหมู่บ้านมีระบบการระบายน้ำที่ดี น้ำไม่ท่วมขัง	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
160	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะหน้าวัดเจดีย์ขาว หมู่ที่ 5 บ้านเจดีย์ขาว ตำบลริมปิง	เพื่อให้มีระบบการระบายน้ำที่ดีในหมู่บ้าน	กว้าง 0.80 เมตร ยาว 107 เมตร ลึก 1.10 เมตร	-	650,000	-	-	-	รางระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน	ในหมู่บ้านมีระบบการระบายน้ำที่ดี น้ำไม่ท่วมขัง	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
161	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ขอย 7 ซ่างสวนนายพร ชัยชนะ หมู่ที่ 5 บ้านเจดีย์ขาว ตำบลริมปิง	เพื่อให้มีระบบการระบายน้ำที่ดีในหมู่บ้าน	กว้าง 1.10 เมตร ยาว 75 เมตร ลึก 1.20 เมตร	-	-	250,000	250,000	-	รางระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน	ในหมู่บ้านมีระบบการระบายน้ำที่ดี น้ำไม่ท่วมขัง	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
162	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองกอโจ๊ก หมู่ที่ 5 บ้านเจดีย์ขาว ตำบลริมปิง	เพื่อให้มีระบบการระบายน้ำที่ดีในหมู่บ้าน	วางท่อพร้อมบ่อพัก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร ยาว 245 เมตร	860,000	-	-	-	-	ท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน	ในหมู่บ้านมีระบบการระบายน้ำที่ดี น้ำไม่ท่วมขัง	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
163	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะตั้งแต่ปากทางซอย 19 ถึงลำเหมืองสาธารณะข้างวัดสันริมปิง หมู่ที่ 6 บ้านสันริมปิง ตำบลริมปิง	เพื่อให้มีระบบการระบายน้ำที่ดีในหมู่บ้าน	กว้าง 0.30 เมตร ยาว 260 ม. ลึก 0.40 เมตร	650,000	-	-	-	-	วางระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน	ในหมู่บ้านมีระบบการระบายน้ำที่ดี น้ำไม่ท่วมขัง	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
164	ก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยบ้านหนานเลิศ(ต่อเนื้อของเดิม) หมู่ที่ 6 บ้านสันริมปิง ตำบลริมปิง	เพื่อให้มีระบบการระบายน้ำที่ดีในหมู่บ้าน	รางยู กว้าง 1.20 เมตร ยาว 467 เมตร ลึก 1.40 เมตร	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	วางระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน	ในหมู่บ้านมีระบบการระบายน้ำที่ดี น้ำไม่ท่วมขัง	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
165	ก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยหลังเทศบาลตำบลริมปิง หมู่ที่ 6 บ้านสันริมปิง ตำบลริมปิง	เพื่อให้มีระบบการระบายน้ำที่ดีในหมู่บ้าน	รางยู กว้าง 2 เมตร ยาว 615 เมตร ลึก 1.50 เมตร	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	วางระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน	ในหมู่บ้านมีระบบการระบายน้ำที่ดี น้ำไม่ท่วมขัง	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
166	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างบ้านนางผ่องพรรณน ผุสดี หมู่ที่ 6 บ้านสันริมปิง ตำบลริมปิง (ต่อเนื้อของเดิม)	เพื่อให้มีระบบการระบายน้ำที่ดีในหมู่บ้าน	กว้าง 0.30 เมตร ยาว 45 เมตร ลึก 0.40 เมตร	112,500	-	-	-	-	วางระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน	ในหมู่บ้านมีระบบการระบายน้ำที่ดี น้ำไม่ท่วมขัง	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
167	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลังโรงเรียนวัดป่าย่าง หมู่ที่ 8 บ้านป่าย่าง ตำบลริมปิง	เพื่อให้มีระบบการระบายน้ำที่ดีในหมู่บ้าน	วางท่อพร้อม บ่อพัก ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 270 เมตร	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	ท่อระบายน้ำ ที่ได้มาตรฐาน	ในหมู่บ้านมีระบบ การระบายน้ำที่ดี น้ำไม่ท่วมขัง	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
168	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมือง สาธารณะข้างบ้านนางอำพร ศรีจันตา หมู่ที่ 8 บ้านป่าย่าง ตำบลริมปิง	เพื่อให้มีระบบการระบายน้ำที่ดีในหมู่บ้าน	กว้าง 0.30 เมตร ยาว 63 เมตร ลึก 0.40 เมตร	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	รางระบายน้ำ ที่ได้มาตรฐาน	ในหมู่บ้านมีระบบ การระบายน้ำที่ดี น้ำไม่ท่วมขัง	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
	รวม 168 โครงการ	-	-	29,483,500	17,200,000	14,585,000	18,180,000	27,687,000	-	-		-

1. ยุทธศาสตร์ ทต.ริมปิง : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
1	ขยายเขตไฟฟ้าถนนสายใหม่ หมู่ที่ 2	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีไฟฟ้าส่องสว่างในเวลาากลางคืน	ระยะทาง 240 ม.	-	120,000	-	-	-	จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรช่วงเวลากลางคืน	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
2	ขยายเขตไฟฟ้าถนนสาธารณะเลียบลำเหมืองแม่แกบก้อง เชื่อมลำเหมืองขี้เลือด หมู่ที่ 4	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีไฟฟ้าส่องสว่างในเวลาากลางคืน	ระยะทาง 140 ม.	80,000	-	-	-	-	จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรช่วงเวลากลางคืน	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
3	ขยายเขตไฟฟ้าถนนสาธารณะสายปาม่วง หมู่ที่ 5 (ต่อเนื่องของเดิม)	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีไฟฟ้าส่องสว่างในเวลาากลางคืน	ระยะทาง 135 ม.	80,000	-	-	-	-	จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรช่วงเวลากลางคืน	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
4	ขยายเขตไฟฟ้าถนนสาธารณะ ลำเหมืองเสียน้ำ หมู่ที่ 7	เพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของประชาชน ให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง ในเวลากลางคืน	ระยะทาง 540 ม.	200,000	200,000	200,000	-	-	จำนวนประชาชน ที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนได้รับความ สะดวก ปลอดภัย ในการสัญจรช่วง เวลากลางคืน	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
5	ขยายเขตไฟฟ้าถนนสาธารณะ ซอยกู่เปี้ย ตั้งแต่บ่อปลาถึง ลำเหมืองลิเก หมู่ที่ 10	เพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของประชาชน ให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง ในเวลากลางคืน	ระยะทาง 550 ม.	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	จำนวนประชาชน ที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนได้รับความ สะดวก ปลอดภัย ในการสัญจรช่วง เวลากลางคืน	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
6	ขยายเขตไฟฟ้าถนนสาธารณะ บริเวณบ้านนายผัด ลาพิงค์ หมู่ที่ 8	เพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของประชาชน ให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง ในเวลากลางคืน	ระยะทาง 580 ม.	300,000	-	-	-	-	จำนวนประชาชน ที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนได้รับความ สะดวก ปลอดภัย ในการสัญจรช่วง เวลากลางคืน	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
7	ขยายเขตไฟฟ้าถนนสาธารณะ ซอย 3 หมู่ที่ 9	เพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของประชาชน ให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง ในเวลากลางคืน	ระยะทาง 285 ม.	200,000	-	-	-	-	จำนวนประชาชน ที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนได้รับความ สะดวก ปลอดภัย ในการสัญจรช่วง เวลากลางคืน	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
8	การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลตำบลริมปิง	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีไฟฟ้าส่องสว่างในเวลาากลางคืน	10 หมู่บ้าน ในเขต ทต.ริมปิง	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรช่วงเวลาากลางคืน	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
9	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	ประปา หมู่ที่ 1	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
10	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	ประปา หมู่ที่ 2	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
11	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	ประปา หมู่ที่ 3	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
12	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	ประปา หมู่ที่ 4	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
13	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ	ประปา หมู่ที่ 5	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	จำนวนประชาชน ที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนมีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภคอย่าง เพียงพอ	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
14	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ	ประปา หมู่ที่ 6	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	จำนวนประชาชน ที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนมีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภคอย่าง เพียงพอ	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
15	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ	ประปา หมู่ที่ 7	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	จำนวนประชาชน ที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนมีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภคอย่าง เพียงพอ	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
16	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ	ประปา หมู่ที่ 8	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	จำนวนประชาชน ที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนมีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภคอย่าง เพียงพอ	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
17	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ	ประปา หมู่ที่ 9	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	จำนวนประชาชน ที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนมีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภคอย่าง เพียงพอ	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
18	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ	ประปา หมู่ที่ 10	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	จำนวนประชาชน ที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนมีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภคอย่าง เพียงพอ	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
19	ก่อสร้างโรงสูบน้ำ หมู่ที่ 2	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ	โรงสูบน้ำ 1 แห่ง	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	จำนวนประชาชน ที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนมีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภคอย่าง เพียงพอ	แผนพัฒนา หมู่บ้าน	กองช่าง
รวม 19 โครงการ		-	-	3,960,000	3,420,000	3,300,000	3,100,000	3,100,000	-	-		-

1. ยุทธศาสตร์ ทต.ริมปิง : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.4 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง พัฒนา และจัดหาแหล่งน้ำ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
1	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำเหมืองชลประทาน หมู่ที่ 1 บ้านป่าแก ตำบลริมปิง	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้สำหรับทำการเกษตรและป้องกันปัญหาน้ำท่วม	ระยะทาง 5 เมตร	-	-	-	-	300,000	ฝายน้ำล้นที่ได้มาตรฐาน	เกษตรกรมีน้ำสำหรับทำการเกษตรและไม่เกิดปัญหาน้ำท่วม	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
2	ก่อสร้างตลาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองชลประทานซอย 2 หมู่ที่ 2 บ้านร่องภาค ตำบลริมปิง	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,130 เมตร	9,500,000	9,500,000	9,500,000	9,500,000	9,500,000	จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์	เกษตรกรมีน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
3	ก่อสร้างตลาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองใหม่ หมู่ที่ 3 บ้านฮ้องแล้ง ตำบลริมปิง	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,240 เมตร	9,300,000	9,300,000	9,300,000	9,300,000	9,300,000	จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์	เกษตรกรมีน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
4	ก่อสร้างตลาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองสาธารณะเหมือนแสนยศ (ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ 4 บ้านศรีบังวัน ตำบลริมปิง	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ	กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร	-	-	750,000	-	-	จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์	เกษตรกรมีน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
5	ก่อสร้างตลาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองแสนยศ (ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ 5	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ	กว้าง 4 เมตร ยาว 458 เมตร	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์	เกษตรกรมีน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
6	ก่อสร้างตลาดลำเหมืองสาธารณะสายข้างวัดป่ายาง หมู่ที่ 8	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ	กว้าง 3 เมตร ยาว 351 เมตร ลึก 1.20 เมตร	-	-	-	-	2,500,000	จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์	เกษตรกรมีน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
7	ก่อสร้างประตูระบายน้ำเหล็กฝายหมู่ที่ 10 (เหมือนไส้ไก่) เลียบลำเหมืองแม่แกบก้อง)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และสามารถเก็บกักน้ำเพื่อใช้ในฤดูแล้งได้	ประตูระบายน้ำ กว้าง 1.19 ม. ลึก 1.4 ม.	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์	น้ำไม่ท่วมขังและมีเพียงพอสำหรับใช้ในฤดูแล้ง	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง
รวม 7 โครงการ		-	-	19,630,000	19,630,000	20,380,000	19,630,000	22,430,000	-	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
สำหรับ โครงการที่เกี่วข้องกับภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ ที่ 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 : หมายความว่า 5 ไทยเป็นประตูการค้า การลงทุน และยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals (SDGs) : เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความ ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดลำพูนที่ 2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดลำพูนที่ 2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
1. ยุทธศาสตร์ ทต.ริมปิง : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
- 1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่สาธารณะในท้องถิ่น
- (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02/2

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่จะขอ ประสาน
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ปรับปรุงภูมิทัศน์ คูบาศรีวิชัย ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	1.เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้เป็นการส่งเสริมต่อ การจัดกิจกรรมของ ประชาชนในการสักการะ คูบาศรีวิชัย 2.เพื่อสร้างพื้นที่พักผ่อน หย่อนใจให้กับประชาชน 3.เพื่อสร้างอัตลักษณ์ อันเป็นการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวให้แก่เมือง ลำพูน	- ลานกิจกรรม 1,584 ตร.ม. - ลานจอดรถ 1,050 ตร.ม. - ลานชมวิว 625ตร.ม. - ลานพักผ่อน 388 ม. - ทางเดิน 56 ตร.ม. - ถนน 795 ตร.ม. - โคมไฟส่องสว่าง 17ต้น - พื้นที่โครงการรวม 5,972 ตร.ม. (3.73 ไร่)	30,000,000	-	-	-	-	จำนวนพื้นที่ ที่ได้รับการพัฒนา	1.ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ และส่งเสริมการจัด กิจกรรมของประชาชน ในการสักการะคูบา ศรีวิชัย 2.มีพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ ให้กับประชาชน 3.มีอัตลักษณ์ส่งเสริม การท่องเที่ยวให้แก่ เมืองลำพูน	กรมโยธาธิการ และผังเมือง
รวม 1 โครงการ				30,000,000	-	-	-	-	-		

1. ยุทธศาสตร์ ทต.ริมปิง : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่จะขอ ประสาน
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัดทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.24007 ถนนสาธารณะเลียบลำเหมือง แม่แกบก้อง หมู่ที่ 7 - 8 ต.ริมปิง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางคอนกรีต ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,593 ม. หนา 0.15 ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,372 ตร.ม.	3,587,000	3,587,000	3,587,000	3,587,000	3,587,000	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	อบจ.ลำพูน , กรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น
2	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีต รหัดทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.24005 ถนนสาธารณะ เลียบลำเหมืองปู่ไธด หมู่ที่ 7 - 8 ต.ริมปิง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลาดยาง ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 2,350 ม. หนา 0.05 ม. หรือมี มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,400 ตร.ม.	3,845,000	3,845,000	3,845,000	3,845,000	3,845,000	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	กรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่จะขอ ประสาน
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลียบลำเหมืองท่า ซอย 2 (บ้านเกาะ) หมู่ที่ 7 เชื่อมหมู่ที่ 9 ต.ริมปิง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,317.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,268 ตร.ม.	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	อำเภอเมือง ลำพูน
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัดทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.24002 ถนนเลียบลำเหมืองแม่แกบก่อ หมู่ที่ 8 ต.ริมปิง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 945 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 3,780 ตร.ม.	2,139,000	2,139,000	2,139,000	2,139,000	2,139,000	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	กรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่จะขอ ประสาน
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเลียบลำเหมืองแม่แกบก้อง หมู่ที่ 9 ต.ริมปิง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางคอนกรีต-ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 945 เมตร-ช่วงที่ 2 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 499 เมตร หนา 1.50 เมตร หรือมีพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 5,526 เมตร	5,526,000	5,526,000	5,526,000	5,526,000	5,526,000	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	อบจ.ลำพูน
6	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำเหมืองฮ่องจา หมู่ที่ 2 บ้านร่องกาศ ต.ริมปิง เชื่อมตำบลประตูป่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน	เพื่อขยายเส้นทางจราจรและประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	สะพาน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 11.50 ม.	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	สะพาน คสล. ขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 แห่ง	เส้นทางจราจรกว้างขึ้น ประชาชนสัญจรสะดวกปลอดภัย	อบจ.ลำพูน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่จะขอ ประสาน
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย หมู่ที่ 1 บ้านป่าแก ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลาดยาง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,208 เมตร	5,300,000	5,300,000	5,300,000	5,300,000	5,300,000	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	อำเภอเมืองลำพูน
8	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทางบ้านสันริมปิง หมู่ที่ 6 ต.ริมปิง เชื่อมบ้านต้นแงะ หมู่ที่ 9 ต.ประตูป่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลาดยาง ขนาดกว้าง 5 - 6 ม. ยาว 2,069 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,540 ตร.ม.	-	-	-	-	3,689,000	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	อบจ.ลำพูน
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.24011 ถนนสายบ้านสบปะเชื่อมตำบลต้นธง (โกดังลำไย) หมู่ที่ 9 ต.ริมปิง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางคอนกรีต กว้าง 3.50 เมตร ยาว 609 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,131.50 เมตร	1,165,000	1,165,000	1,165,000	1,165,000	1,165,000	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
10	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคอนกรีต ถนนซอย 6 หมู่ที่ 10 บ้านกลางทุ่ง ตำบลริมปิง	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลาดยาง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,208 เมตร	5,300,000	5,300,000	5,300,000	5,300,000	5,300,000	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่จะขอ ประสาน
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอยข้างเรือนจำ จังหวัดลำพูน	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	อำเภอเมือง ลำพูน
12	ปรับปรุงสะพานเชื่อมทางเดิน ฮองจา หมู่ที่ 2 บ้านร่องกาศ ตำบลริมปิง	เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ จากการสัญจร	กว้าง 5 เมตร ยาว 11 เมตร	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	สะพานที่ได้ มาตรฐาน	อุบัติเหตุจากการ สัญจรลดลง	อำเภอเมือง ลำพูน
13	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.24006 ถนนสุขเมธประชา สามัคคี หมู่ที่ 8 ต.ริมปิง อ.เมือง ลำพูน จ.ลำพูน	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลาดยาง - ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม. ยาว 1,212 ม. หนา 0.05 ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,848 ตร.ม. - ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 50 ม. หนา 0.05 ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 250 ตร.ม. หรือมี พื้นที่ปูแอสฟัลท์ติก คอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,098 ตร.ม.	2,084,000	2,084,000	2,084,000	2,084,000	2,084,000	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	อบจ.ลำพูน , กรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่จะขอ ประสาน
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
14	ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจร แอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) ถนนเลียบลำเหมืองทางด้านทิศใต้ วัดสบปะ หมู่ที่ 9 ต.ริมปิง เชื่อม หมู่ที่ 8 บ้านใหม่สันมะนะ ต.ต้นธง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน	1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรได้อย่างสะดวก	ซ่อมผิวจราจร โดยวิธี Pavement In-Place Recycling - ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 243 ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,215 ตร.ม. - ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 192 ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 960 ตร.ม. ซ่อมผิวจราจร โดยวิธี Overlay - ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 41 ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 205 ตร.ม. - ช่วงที่ 2 กว้าง 4 ม. ยาว 187 ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 748 ตร.ม. ความยาวรวม 663 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 3,128 ตร.ม.	-	-	-	-	1,410,000	ร้อยละของ ระยะทาง ของถนนที่ได้ มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	อบจ.ลำพูน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่จะขอ ประสาน
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
15	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.24004 ถนนเลียบบลำเหมืองแม่แกบก้อง หมู่ที่ 4,5,6 ต.ริมปิง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลาดยาง ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,995 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,980 ตรม.	3,264,000	3,264,000	3,264,000	3,264,000	3,264,000	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	อบจ.ลำพูน , กรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น
16	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสุขเมธประชาสามัคคี หมู่ที่ 8 บ้านป่ายาง หมู่ที่ 10 บ้านกลางทุ่ง ต.ริมปิง เชื่อมหมู่ที่ 7 บ้านจักรคำกิมข ต.ต้นธง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลาดยาง - ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม. ยาว 1,215 ม. หนา 0.05 ม. - ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 51 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 5,115 ตร.ม.	-	1,820,000	-	-	-	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	อบจ.ลำพูน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่จะขอ ประสาน
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
17	ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) ถนนเลียบลำเหมืองแม่แกบก้อง หมู่ที่ 4 บ้านศรีบังวัน - หมู่ที่ 6 บ้านสันริมปิง ต.ริมปิง เชื่อมหมู่ที่ 9 บ้านต้นแจง ต.ประตูป่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลาดยาง กว้าง 4 ม. ยาว 1,426 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,704 ตร.ม.	-	-	2,030,000	-	-	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	อบจ.ลำพูน
18	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นถนนสาธารณะเลียบลำเหมืองลิเก หมู่ที่ 10 บ้านกลางทุ่ง ต.ริมปิง เชื่อมหมู่ที่ 11 บ้านสันมหาพน ต.ต้นธง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน	1.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวก	ผิวทางลูกรัง กว้าง 3 ม. ยาว 1,320 ม. หนา 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,960 ตร.ม.	-	-	-	413,000	-	ร้อยละของระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน	1.เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน 2.ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	อบจ.ลำพูน
19	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูลำเหมืองสาธารณะด้านหลังเทศบาลตำบลริมปิง หมู่ที่ 6 ต.ริมปิง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน	1.เพื่อระบายน้ำ ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง 2.เพื่อขยายถนนให้ประชาชนใช้สัญจร	รางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาดกว้าง 2.00 ม. ลึก 1.50 ม. ความยาว 612.00 ม.	6,120,000	6,120,000	6,120,000	6,120,000	6,120,000	รางระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน	ในหมู่บ้านมีระบบการระบายน้ำที่ดี น้ำไม่ท่วมขัง	อำเภอเมืองลำพูน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่จะขอ ประสาน
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
20	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาธารณะซอยริมปิง-ต้นแฉะ หมู่ที่ 4 บ้านศรีบัววัน, หมู่ที่ 5 บ้านเจดีย์ขาว ตำบลริมปิง เชื่อมหมู่ที่ 9 บ้านต้นแฉะ ต.ประตูป่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน	เพื่อให้มีระบบการระบายน้ำที่ดีในหมู่บ้าน ทำให้ไม่เกิดน้ำท่วมขัง	วางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.30 ม. ยาว 950 ม. ลึก 0.40-0.60 ม.	-	2,690,000	-	-	-	วางระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน	ในหมู่บ้านมีระบบการระบายน้ำที่ดี น้ำไม่ท่วมขัง	อบจ.ลำพูน
21	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ถนนสาธารณะซอย 2 หมู่ที่ 9 ต.ริมปิง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน (ต่อเนื่องของเดิม)	เพื่อระบายน้ำและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. พร้อมบ่อพัก ความยาว 548.00 ม.	2,192,000	2,192,000	2,192,000	2,192,000	2,192,000	ท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน	ในหมู่บ้านมีระบบการระบายน้ำที่ดี น้ำไม่ท่วมขัง	อบจ.ลำพูน
22	ก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูซอย 4 หมู่ที่ 5 บ้านเจดีย์ขาว ตำบลริมปิง (ต่อเนื่องของเดิม)	เพื่อให้มีระบบการระบายน้ำที่ดีในหมู่บ้าน ทำให้ไม่เกิดน้ำท่วมขัง	กว้าง 1.20 เมตร ยาว 740 เมตร ลึก 1.20 เมตร	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	วางระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน	ในหมู่บ้านมีระบบการระบายน้ำที่ดี น้ำไม่ท่วมขัง	อำเภอเมือง ลำพูน
23	ก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูซอยบ้านหนานเลิศ(ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ 6 บ้านสันริมปิง ตำบลริมปิง	เพื่อให้มีระบบการระบายน้ำที่ดีในหมู่บ้าน	รางยู กว้าง 1.20 เมตร ยาว 467 เมตร ลึก 1.40 เมตร	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	วางระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน	ในหมู่บ้านมีระบบการระบายน้ำที่ดี น้ำไม่ท่วมขัง	อำเภอเมือง ลำพูน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่จะขอ ประสาน		
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)					
24	ก่อสร้างวางระบบน้ำรูปตัวยู ซอย 4 หมู่ที่ 5 บ้านเจดีย์ขาว ตำบลริมปิง (ต่อเนื่องของเดิม)	เพื่อให้มีระบบการ ระบายน้ำที่ดีในหมู่บ้าน ทำให้ไม่เกิดน้ำท่วมขัง	กว้าง 1.20 เมตร ยาว 740 เมตร ลึก 1.20 เมตร	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	วางระบบน้ำ ที่ได้มาตรฐาน	ในหมู่บ้านมีระบบ การระบายน้ำที่ดี น้ำไม่ท่วมขัง	อำเภอเมือง ลำพูน		
25	ก่อสร้างวางระบบน้ำรูปตัวยู ซอยบ้านหนานเลิศ(ต่อเนื่อง ของเดิม) หมู่ที่ 6 บ้านสันริมปิง ตำบลริมปิง	เพื่อให้มีระบบการ ระบายน้ำที่ดีในหมู่บ้าน	รางยู กว้าง 1.20 เมตร ยาว 467 เมตร ลึก 1.40 เมตร	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	วางระบบน้ำ ที่ได้มาตรฐาน	ในหมู่บ้านมีระบบ การระบายน้ำที่ดี น้ำไม่ท่วมขัง	อำเภอเมือง ลำพูน		
26	ก่อสร้างวางระบบน้ำรูปตัวยู ซอยหลังเทศบาลตำบลริมปิง หมู่ที่ 6 บ้านสันริมปิง ตำบลริมปิง	เพื่อให้มีระบบการ ระบายน้ำที่ดีในหมู่บ้าน	รางยู กว้าง 2 เมตร ยาว 615 เมตร ลึก 1.50 เมตร	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	วางระบบน้ำ ที่ได้มาตรฐาน	ในหมู่บ้านมีระบบ การระบายน้ำที่ดี น้ำไม่ท่วมขัง	อำเภอเมือง ลำพูน		
รวม 26 โครงการ				-	-	#VALUE!	69,942,000	70,152,000	68,535,000	73,221,000	-	-	-

(2) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก		
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)					
1	ก่อสร้างโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์	เพื่อส่งเสริมการแปรรูป ผลิตภัณฑ์อาหารจาก วัตถุดิบในพื้นที่ เช่น มะม่วง ก้อย ลำไย เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า	โรงอบพลังงาน แสงอาทิตย์ กว้าง 3 เมตร ยาว 4 เมตร	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	โรงอบแห้ง พลังงานแสง อาทิตย์ที่ได้ มาตรฐาน	-เพิ่มมูลค่าผลผลิต ทางการเกษตร -ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ภาคครัวเรือน	สนง.พลังงาน จังหวัดลำพูน		
รวม 1 โครงการ				-	-	-	91,000	91,000	91,000	91,000	-	-	-

1. ยุทธศาสตร์ ทต.ริมปิง : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.4 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่จะขอ ประสาน
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ก่อสร้างตลาดน้ำเหมือนคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมือนปู้ไธ้ หมู่ที่ 8 บ้านป่ายาง ตำบลริมปิง	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,770 เมตร ลึก 2 เมตร	11,700,000	11,700,000	11,700,000	11,700,000	11,700,000	จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์	เกษตรกรมีน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	อำเภอเมือง ลำพูน
2	ก่อสร้างตลาดน้ำเหมือนคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมือนเสียน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านป่ายาง ตำบลริมปิง	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ	กว้าง 3 เมตร ยาว 1,170 เมตร ลึก 1.50 เมตร	8,200,000	8,200,000	8,200,000	8,200,000	8,200,000	จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์	เกษตรกรมีน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	อำเภอเมือง ลำพูน
3	ซ่อมแซมประตูระบายน้ำบริเวณปากปะ หมู่ที่ 9	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และสามารถเก็บกักน้ำเพื่อใช้ในฤดูแล้งได้	ประตูระบายน้ำปากปะ	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์	น้ำไม่ท่วมขังและมีเพียงพอสำหรับใช้ในฤดูแล้ง	อำเภอเมือง ลำพูน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่จะขอ ประสาน
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	ก่อสร้างตาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองสาธารณะเหมืองปู้ไธดตั้งแต่ หมู่ที่ 7 บ้านหนองผ่า ถึง หมู่ที่ 8 บ้านป่ายาง ต.ริมปิง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน	เพื่อให้น้ำไหลสะดวก ป้องกัน แก้ไขปัญหา น้ำไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง	ตาดลำเหมือง คสล. กว้าง 4.00 - 4.50 ม. ลึกเฉลี่ย 2.00 - 2.50 ม. ยาว 2,000 ม.	13,269,000	13,269,000	13,269,000	13,269,000	13,269,000	ตาดลำเหมือง คสล.ขนาด มาตรฐาน จำนวน 1 สาย	น้ำไหลสะดวก และ ลดปัญหาภัยแล้ง	อำเภอเมือง ลำพูน
5	ก่อสร้างตาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณปากปะ หมู่ที่ 9 บ้านสบปะ ต.ริมปิง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน	เพื่อให้น้ำไหลสะดวก ป้องกัน แก้ไขปัญหา น้ำไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง	ตาดลำเหมือง คสล. กว้าง 4.00 - 4.50 ม. ลึก 2.00 - 2.50 ม. ยาว 400 ม.	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	ตาดลำเหมือง คสล.ขนาด มาตรฐาน จำนวน 1 สาย	น้ำไหลสะดวก และ ลดปัญหาภัยแล้ง	อำเภอเมือง ลำพูน
6	ก่อสร้างตาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมตั้งแต่หมู่ที่ 4 - 6 ต.ประตูป่า ถึงหมู่ที่ 6 บ้านสันริมปิง ต.ริมปิง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน	เพื่อให้น้ำไหลสะดวก ป้องกัน แก้ไขปัญหา น้ำไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง	ตาดลำเหมือง คสล. ปากตาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. กั้นตาด กว้างเฉลี่ย 1.50 ม. ยาว 1,750 ม. ลึกเฉลี่ย 1.50 ม.	5,250,000	5,250,000	5,250,000	5,250,000	5,250,000	ตาดลำเหมือง คสล.ขนาด มาตรฐาน จำนวน 1 สาย	น้ำไหลสะดวก และ ลดปัญหาภัยแล้ง	อำเภอเมือง ลำพูน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่จะขอ ประสาน
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	ก่อสร้างตาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองลิเก หมู่ที่ 10 บ้านกลางทุ่ง ต.ริมปิง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน	เพื่อให้น้ำไหลสะดวก ป้องกัน แก้ไขปัญหา น้ำไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง	ตาดลำเหมือง คสล. กว้าง 4.00 - 4.50 ม. ลึกเฉลี่ย 1.20-1.50 ม. ยาว 4,225 ม.	12,700,000	12,700,000	12,700,000	12,700,000	12,700,000	ตาดลำเหมือง คสล.ขนาด มาตรฐาน จำนวน 1 สาย	น้ำไหลสะดวก และ ลดปัญหาภัยแล้ง	อำเภอเมือง ลำพูน
8	ก่อสร้างตาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองสาธารณะด้านหลังบ้านนายไพบุลย์ บุญชู หมู่ที่ 6 บ้านสันริมปิง ต.ริมปิง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน	เพื่อให้น้ำไหลสะดวก ป้องกัน แก้ไขปัญหา น้ำไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง	ตาดลำเหมือง คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ลึก 1.50 ม. ยาว 438 ม.	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	ตาดลำเหมือง คสล.ขนาด มาตรฐาน จำนวน 1 สาย	น้ำไหลสะดวก และ ลดปัญหาภัยแล้ง	อำเภอเมือง ลำพูน
9	ก่อสร้างตาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองสาธารณะลำเหมืองเจ้า หมู่ที่ 10 บ้านกลางทุ่ง ต.ริมปิง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน	เพื่อให้น้ำไหลสะดวก ป้องกัน แก้ไขปัญหา น้ำไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง	ตาดลำเหมือง คสล. ขนาดกว้าง 3.50 ม. ลึก 1.50 ม. ยาว 1,980 ม.	7,400,000	7,400,000	7,400,000	7,400,000	7,400,000	ตาดลำเหมือง คสล.ขนาด มาตรฐาน จำนวน 1 สาย	น้ำไหลสะดวก และ บรรเทาปัญหาภัยแล้ง	อำเภอเมือง ลำพูน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่จะขอ ประสาน
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
10	ก่อสร้างฝายพญาอุตขนาดกลาง	เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน	ฝายพญาอุต 1 แห่ง	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	ฝายพญาอุต จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนจังหวัด ลำพูนมีแหล่งผลิต น้ำประปา	กรมชลประทาน
	รวม 10 โครงการ	-	-	114,219,000	114,219,000	114,219,000	114,219,000	114,219,000	-	-	-

ง. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดลำพูนที่ 1 เมืองแห่งวัฒนธรรม อัตลักษณ์วิถี และท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดลำพูนที่ 1 เมืองแห่งวัฒนธรรมความหลากหลายและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในวิถีใหม่

2. ยุทธศาสตร์ ทด.ริมปิง : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 2. ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกรและประชาชนที่สนใจ

(1) แผนงานการเกษตร

แบบ ผ.02/2

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ส่งเสริมระบบตู้อบพลังงาน แสงอาทิตย์	เพื่อส่งเสริมการแปรรูป ผลิตภัณฑ์อาหารจาก วัตถุดิบในพื้นที่ เช่น มะม่วง ก้อย ลำไย เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า	ตู้อบพลังงาน แสงอาทิตย์ กว้าง 2 เมตร ยาว 2 เมตร	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	ตู้อบพลังงาน แสงอาทิตย์ ที่ได้มาตรฐาน	-เพิ่มมูลค่าผลผลิต ทางการเกษตร -ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ภาคครัวเรือน	สนง.พลังงาน จังหวัดลำพูน
	รวม 1 โครงการ	-	-	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	-	-	-

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ประเภทครุภัณฑ์

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แบบ ผ.03

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	พัดลมติดผนัง	พัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว จำนวน 30 เครื่อง	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	มีครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับ ห้องประชุม	สำนักปลัด
รวม			60,000	60,000	60,000	60,000	60,000		

(2) แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	เครื่องฟอกอากาศ	เครื่องฟอกอากาศ จำนวน 1 เครื่อง	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	มีครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับ ห้องสาธารณสุขฯ	กองสาธารณสุขฯ
รวม			118,000	118,000	118,000	118,000	118,000		

2. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น จำนวน 4 เครื่อง	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	มีครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับ การให้บริการประชาชน	สำนักปลัด
รวม			18,000	18,000	18,000	18,000	18,000		

3. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การเฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	เลื่อยโซ่ยนต์	เลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดบาร์ไม่เกิน 12 นิ้ว กำลังเครื่องยนต์ไม่เกิน 2 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	มีครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับ การให้บริการประชาชน	สำนักปลัด
รวม			8,000	8,000	8,000	8,000	8,000		

4. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

4.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การแก้ไขป้องกันปัญหาเสพติดและการจัดระเบียบสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในท้องถิ่น

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	เรืออะลูมิเนียม	เรืออะลูมิเนียม พร้อมรถลาก จำนวน 1 ลำ	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	มีครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการให้บริการประชาชน	สำนักปลัด
2	รถดับเพลิง	รถดับเพลิง จำนวน 1 คัน	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	มีครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการให้บริการประชาชน	สำนักปลัด
3	รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์	รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 4,000 ลิตร จำนวน 1 คัน	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	มีครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการให้บริการประชาชน	สำนักปลัด
4	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 7 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2563 ลำดับที่ 2.6.1	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	มีครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการให้บริการประชาชน	สำนักปลัด
รวม			6,367,800	6,367,800	6,367,800	6,367,800	6,367,800		

(2) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	รถกระเช้าไฟฟ้า	รถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	มีครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการให้บริการประชาชน	กองยุทธศาสตร์ฯ
รวม			3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000		

5. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล จำนวน 1 ตัว	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	มีครุภัณฑ์สำหรับใช้ในกิจการ งานของเทศบาลตำบลริมปีง	กองยุทธศาสตร์ฯ
รวม			30,000	30,000	30,000	30,000	30,000		

6. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

6.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การแก้ไขป้องกันปัญหาเสถียรและการจัดระเบียบสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในท้องถิ่น

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	เครื่องขยายเสียง	เครื่องขยายเสียง(แอมป์)ขนาด 1,000 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	มีครุภัณฑ์สำหรับใช้ในกิจการ งานของเทศบาลตำบลริมปิง	กองยุทธศาสตร์ฯ
รวม			20,000	20,000	20,000	20,000	20,000		

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	โคมไฟสปอร์ตไลท์	โคมไฟสปอร์ตไลท์ จำนวน 30 ชุด	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	มีครุภัณฑ์สำหรับใช้ในกิจการ งานของเทศบาลตำบลริมปิง	กองช่าง
รวม			150,000	150,000	150,000	150,000	150,000		

7. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

7.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การแก้ไขป้องกันปัญหาอาเสพติดและการจัดระเบียบสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในท้องถิ่น

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	บันไดสไลด์ (กันไฟ)	บันไดสไลด์(กันไฟ) จำนวน 1 อัน	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	มีครุภัณฑ์สำหรับใช้ในกิจการ งานของเทศบาลตำบลริมปิง	กองช่าง
รวม			8,000	8,000	8,000	8,000	8,000		

8. ประเภทครุภัณฑ์อื่น

8.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในท้องถิ่น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	แผ่นพื้นเวที	แผ่นพื้นเวที จำนวน 15 แผ่น	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	มีครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับ การให้บริการประชาชน	กองช่าง
รวม			50,000	50,000	50,000	50,000	50,000		

9. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน

9.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	นั่งร้านเหล็ก	นั่งร้านเหล็ก จำนวน 30 ชุด	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	มีครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการให้บริการประชาชน	กองช่าง
รวม			20,000	20,000	20,000	20,000	20,000		

10. ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา

10.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาและนันทนาการในท้องถิ่น

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง	เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	มีครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการให้บริการประชาชน	กองการศึกษาฯ
รวม			100,000	100,000	100,000	100,000	100,000		

11. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

11.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในท้องถิ่น

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	เครื่องออกกำลังกายในร่ม (Fitness)	เครื่องออกกำลังกายในร่ม (Fitness)	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	มีครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับ การให้บริการประชาชน	กองการศึกษาฯ
รวม			50,000	50,000	50,000	50,000	50,000		

12. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

12.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	เครื่องสูบน้ำ	เครื่องสูบน้ำขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ตัว	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	มีครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับ การให้บริการประชาชน	กองช่าง
รวม			15,000	15,000	15,000	15,000	15,000		

(2) แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	เครื่องพ่นหมอกควัน	เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2563 ลำดับที่ 2.4	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	มีครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับ การให้บริการประชาชน	กองสาธารณสุขฯ
2	เครื่องพ่นละอองฝอย ULV	เครื่องพ่นละอองฝอย ULV จำนวน 2 เครื่อง	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	มีครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับ การให้บริการประชาชน	กองสาธารณสุขฯ
3	เครื่องตัดหญ้า แบบขับเคลื่อน	เครื่องตัดหญ้า แบบขับเคลื่อน จำนวน 2 เครื่อง คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2563 ลำดับที่ 6.5.2	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	มีครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับ การให้บริการประชาชน	กองสาธารณสุขฯ
4	เครื่องพ่นยา	เครื่องพ่นยา แบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดตั้งพื้น ขนาด 3.5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2563 ลำดับที่ 8.3.2	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	มีครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับ การให้บริการประชาชน	กองสาธารณสุขฯ
รวม			233,500	233,500	233,500	233,500	233,500		